
ዓርብ 83ኛ ዓመት ቁጥር 319      ሐምሌ 19  ቀን  2016   ዓ.ም   ዋጋ 10:00 ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!

ምክክሩ የሚያስተባብሩ... ወደ ገጽ 4  ዞሯል

 ለዓባይ ግድብ ... ወደ ገጽ 4  ዞሯል የራስን ፀጋ ማየት  ... ወደ ገጽ 4  ዞሯል

ፋንታነሽ ክንዴ

  አዲስ አበባ፡- የዓባይ ግድብ ግንባታ የመሠረት 
ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ አንስቶ እስከ  ሰኔ 30 ቀን 2016 
ዓ.ም ድረስ  19 ቢሊዮን 942 ሚሊዮን 519 ሺህ ብር 
በላይ ገቢ መሰብሰቡን የግድቡ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት 
ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 

ብቻ አንድ ቢሊዮን 712 ሚሊዮን 183 ሺህ 820 ብር 
በላይ መሰብሰቡም ተጠቁሟል።

  የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የሕዝብ ግንኙነትና 
የሚዲያ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም 
በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ 
ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለዓባይ 
ግድብ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል። 

ለዓባይ ግድብ ግንባታ 20 ቢሊዮን ብር 
የሚጠጋ ገንዘብ ተሰበሰበ

የግድቡ መሠረት ድንጋይ ከተጣለበት ከመጋቢት 2003 ዓ.ም 

ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ  19 ቢሊዮን 942 

ሚሊዮን 519 ሺህ 421 ብር በላይ  ገቢ ተሰብስቧል።

  ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 18 ቢሊዮን 604 ሚሊዮን 

685 ሺህ 725 ብሩ ከሀገር ውስጥ የቦንድ ሽያጭና ስጦታ፣ አንድ 

በክልሉ የክረምት በጎ ... ወደ ገጽ 4  ዞሯል

ፋንታነሽ ክንዴ

  መሐመድ ሲራጅ ይባላል። በማዕከላዊ 
ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን የምሥራቅ ስልጤ 
ወረዳ ነዋሪ ነው። ገና በለጋ ዕድሜው ራሱን 
ለመለወጥ በነበረው ፍላጎት ምክንያት ብዙ 
ነገሮችን ሞክሯል። 

  ራሱን ለመለወጥ በነበረው የሕይወት 
ትግል ድንበርን ተሻግሮ ሳዑዲ አረቢያ 
ዓመታትን እስከመከተም ደርሶ ነበር። በሰው 
ሀገር ሕይወት አልጋ በአልጋ አልሆነችለትም፤ 
እንዳሰበው ብልጽግናን በቀላሉ ማሳካት 
የሚቻልም አልነበረምና ወደ ትውልድ ቀዬው 
ተመለሰ። 

ሳሙኤል ወንደሰን 

  አዲስ አበባ፦ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ (ዶ/ር) ጋር የተደረገው ምክክር የሚያፎካክሩ 
አጀንዳዎችን ብቻ ሳይሆን የሚያስተባብሩ አጀንዳዎችን 
እንድንለይ እድል ሰጥቶናል ሲሉ ኢዜማ እና ትዴፓ 
ገለጹ።

  የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች በሀገራዊ 
ስትራቲጂያዊ ጉዳዮች ላይ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር) ጋር ባካሄዱት ምክክር  የተሳተፉት 
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ምክትል 
መሪ አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ለኢፕድ እንደገለጹት፤ 
ምክክሩ የሚያፎካክሩ አጀንዳዎችን ብቻ ሳይሆን 
የሚያስተባብሩ አጀንዳዎችን ለመለየት ዕድል የሚሰጥ 
ነው።

  ሀገር የፖለቲካ ሥሪት ነው ያሉት አርክቴክት 
ዮሐንስ፤ ፖለቲካ ደግሞ ብዝሃ ሃሳብና አመለካከቶች 
የሚንጸባረቁበት መሆኑን ጠቅሰው ስለዚህ የተለያዩ 

አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን አቶ ሙሉብርሃን ኃይሌ

መዓዛ ማሞ 

   አዲስ አበባ፡- በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 
ሕዝቦች ክልል  በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት 
ተግባራት 700 ሺህ ወጣቶች እየተሳተፉ 
መሆኑን  የክልሉ መንግሥት  ገለጸ። አንድ ነጥብ 
ዘጠኝ ሚሊዮን የክልሉ ነዋሪዎችም በመርሃ 
ግብሩ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተጠቁሟል።

  የክልሉ መንግሥት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ 
አቶ የሺዋስ አለሙ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ በክልሉ በዘንድሮ ክረምት የበጎ 
ፍቃድ  አገልግሎት  14 ዘርፎችን በመለየት  ወደ 
ሥራ ተገብቷል።

  በበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ 700 ሺህ 
ወጣቶችና በጎ ፍቃደኛ ማህበረሰቦች እየተሳተፉ 
መሆኑን የጠቆሙት አቶ የሺዋስ፤ በሚሰጠው 
አገልግሎት አንድ ነጥብ ዘጠኝ ሚሊዮን  ሕዝብ 
ተጠቃሚ  እንደሚሆን ተናግረዋል።

ምክክሩ፤ የሚያስተባብሩ አጀንዳዎችን እንድንለይ እድል 
ሰጥቶናል ሲሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ

የራስን ፀጋ ማየት 
ያስቻለው የእሳቤ ለውጥ

በክልሉ የክረምት በጎ 
ፈቃድ አገልግሎት 700 ሺህ 

ወጣቶች እየተሳተፉ ነው
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አዲስ ዘመን    ዓርብ ሐምሌ 19 ቀን 2016 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

ልጅዓለም ፍቅሬ 

አዲስ አበባ፡- በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 
የካንሰር ማዕከሉ 16 ሺህ 600 ለሚሆኑ ተመላላሽ እና 
ተኝቶ ታካሚ የካንሰር ህሙማን  አገልግሎት መስጠት 
መቻሉን  የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሕክምና ኮሌጅ አስታወቀ። 

በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና 
ኮሌጅ የካንሰር ህክምና ማዕከል ኃላፊና የካንሰር ህክምና 
ስፔሻሊስት ዶክተር መሀመድ ኢብራሂም ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁት፤ የቅዱስ ጳውሎስ 
የካንሰር ህክምና ማዕከል በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 
ለ16 ሺህ 600 የካንሰር ህሙማን አገልግሎት ሰጥቷል።

ማዕከሉ በበጀት ዓመቱ 15 ሺህ ተመላላሽና አንድ 
ሺህ 600 ተኝቶ ታካሚ ማስተናገድ መቻሉን የገለጹት 
ዶክተር መሀመድ፤ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው የካንሰር 
ማዕከል ወደ አገልግሎት ሲገባ እንደ ሀገር በዘርፉ 
ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት 
ጠቁመዋል።

በሆስፒታሉ በ20 አልጋ እንዲሁም ለተመላላሽ 
የሚሆኑ ሶስት ክፍሎች በሚገኙ ባለሙያዎች ብቻ 
ነው አገልግሎቱ እየተሰጠ የሚገኘው ያሉት ዶክተር 
መሀመድ፤ በማዕከሉ ያሉ ክፍተቶች ለመሙላት 
በሆስፒታሉ የተጀመረው የካንሰር ህክምና ማዕከል 

ግንባታ በፍጥነት አጠናቅቆ መፍትሔ ለመስጠት 
ትኩረት ተደርጓል ብለዋል።

እንደ ዶክተር መሀመድ ገለጻ፤ ማዕከሉ ባለው 
ሁኔታ አገልግሎቱ ይሰጥ እንጂ ደረጃውን የጠበቀ 
ህክምና እየተሰጠ ነው ለማለት የማያስደፍር በመሆኑ 
ቢያንስ ቀላል ችግር የሚባሉትን ቀድሞ ለመፍታት 
ከሚመለከተው ባለድርሻ አካል ጋር እየተሰራ ነው። 

የቦታ ጥበት፣ ተኝቶ ማከሚያ አልጋ ማነስ 
እንዲሁም  የተለያዩ ማሽኖች አለመኖር በማዕከሉ 
ከሚስተዋሉ ተግዳሮቶች መካከል ይገኛሉ ሲሉ 
ገልጸዋል።

ዶክተር መሀመድ፤ በዓለም ጤና ድርጅት 
መስፈርት መሠረት አንድ የጨረር ማሽን ለአንድ 
ሚሊየን ሰዎች በመሆኑ ለኢትዮጵያ 120 የጨረር 
ማሽን የሚያስፈልግ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህም 
የሚጠይቀውን  ከፍተኛ ወጪ ለማሟላት  የግሉ ዘርፍ 
ማሳተፍ እንደሚጠይቅ አብራርተዋል።

በሆስፒታሉ አብዛኛው ጊዜ የጡት ካንሰር 
ህሙማን እንደሚመጡ ዶክተር መሀመድ  ገልጸዋል።

በቀጣይም በቴክኖሎጂ የተደገፈና  የተሻለ 
አገልግሎት ለመስጠትና ከተለያዩ ጤና ተቋማት ጋር 
በጋራ በመስራት ህሙማን በወቅቱ ወደ ሆስፒታሉ 
መጥተው እንዲታከሙ ለማድረግ እቅድ መያዙንም 
ነው ዶክተር  መሀመድ ያስረዱት።

ከ16 ሺህ በላይ የካንሰር ህሙማን የህክምና 
አገልግሎት አግኝተዋል

 ፎ
ቶ

፡ 
ሃዱ

ሽ
 አ

ብ
ርሃ

መሀመድ ኢብራሂም (ዶ/ር)      

ቃልኪዳን አሳዬ

  አዲስ አበባ፡- በአየር ንብረት ለውጥና የአካባቢ 
ጥበቃ ሥራዎች ላይ ወጣቱን በማሳተፍ በርካታ ለውጦች 
ማምጣት እንደሚገባ ተጠቆመ። 

  የአካባቢ ጥበቃና የውሃ ብክለትን መከላከል 
በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ ሥልጠና በሰርቪ 
ግሎባል አዘጋጅነት ለወጣቶች ተሰጥቷል።

  በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ውሃ ሀብት 
ኢንስቲትዩት መምህርና ተመራማሪ ረዳት ፕሮፌሰር ታዬ 
አለማየሁ፤ የአካባቢ ጥበቃና የውሃ ብክለትን መከላከል 
በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ፅሁፍ አቅርበዋል።

  በዚሁ ወቅት ረዳት ፕሮፌሰሩ፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
የዜጎች የኑሮ ደረጃና ቁጥር እያደገ በሚሄድበት ወቅት 
የውሃ ፍላጎት ይጨምራል ብለዋል። 

  በቆላማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከውሃና 
ከከብት ግጦሽ ጋር ተያይዞ በአርብቶ አደሮች መካከል 
የእርስ በእርስ ግጭቶች እየተቀሰቀሰ መሆኑን ለአብነት 
ተናግረዋል።

  በኢትዮጵያ ጥቂት ኢንዱስትሪዎች ቢኖሩም 
እንኳን እነኝህ ፋብሪካዎች ወንዞችን ለፍሳሽ ማስወገጃነት 
እየተገለገሉባቸው መሆኑን የጠቀሱት ረዳት ፕሮፌሰሩ፤ 
ይህ ተግባርም በዜጎችና በእንስሳት ላይ አደጋ እያደረሰ 
ነው ብለዋል።

  አክለውም በዚህ ረገድ በሀይቆች አካባቢ በሚገኙ 
ፋብሪካዎችና ሆቴሎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግ 
እንደሚገባ አሳስበዋል።

  በአየር ንብረት ለውጥና የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች 
ላይ ወጣቱ ከራሱ በመጀመር በርካታ ተግባራትን 
ሊያከናውን ይገባል ያሉት መምህሩ፤ ከጥቂት አስርት 
ዓመታት በፊት በተሰሩ ሃላፊነት የጎደላቸው ተግባራት 
በርካታ የውሃ አካላት በደለል በመሞላታቸው እየጠፉ 
መሆናቸውን አውስተዋል።

  ኢትዮጵያ በቂ የውሃ ሀብት ያላት ሀገር ብትሆንም 
ዜጎቿ በውሃ እጦት እየተቸገሩ ሲሆን ካላት አጠቃላይ 
የውሃ ሀብት 97 በመቶው ከሀገር እንደሚወጣ ጠቅሰው፤ 
በአካባቢ ጥበቃ ረገድ እየተከናወኑ ያሉ ጅምር ተግባራትን 
በይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ 
ማከናወን አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸዋል።

በአየር ንብረት ለውጥና የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች ላይ 
ወጣቱን ማሳተፍ ይገባል

  የሰርቪ ግሎባል ምክትል ካንትሪ ዳይሬክተር 
ታሪኩ ነጋሽ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ ካላት የሕዝብ ቁጥር 
ከ45 በመቶ በላዩ የወጣት ሃይል ነው። ይህ የወጣት 
ሃይል ለሀገርም ሆነ ለዓለም እድገት የራሱን አስተዋጽኦ 
ማበርከት አለበት ነው ያሉት። 

  በዚህም ሰርቪ ግሎባል በአየር ንብረት ለውጥ፣ 
በትምህርት፣ በወጣቶች አዕምሮአዊ ጤንነትና ሌሎችም 
ዘርፎች ላይ ከ2ሺህ በላይ ወጣቶችን እንደየፍላጎታቸው 
በማደራጀት ስለተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች 
ግንዛቤ እንዲያገኙ እየሠራ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።

  እንደ አቶ ታሪኩ ገለጻ፤ ባለፉት ዓመታት በአረንጓዴ 
ዐሻራ መርሀግብር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ሌሎች 
የዓለም ሀገራትም ተሞክሮ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። በዚህ 

ረገድ ጉዳዩን ወጣቱ ከወቅታዊነትና መዝናኛነት ከማየት 
ይልቅ የአየር ንብረት ለውጥ በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን 
ተጽእኖ እንዲረዳው ማድረግ ያስፈልጋል።

  የኢኮ-ጀስቲስ ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር እስከዳር 
አውግቾ፤ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚያስችሉ 
ተግባራትን ከውጭ ከመጠበቅ ይልቅ ሀገር በቀል 
እውቀቶችን በመጠቀም የማይበገር የአኗኗር ሁኔታን 
መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል።

  ተቋማት በተገቢው መንገድ የአካባቢ ጥበቃ ግንዛቤ 
ሳይዙ ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማምጣት የሚሄዱበት ርቀት 
ሀገርን እየጎዳ ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፤ ሁሉም ዜጋ 
ስለአካባቢ ጥበቃ የወጡ ሕጎችን በመገንዘብ መብቱን 
ሊጠይቅ እንደሚገባ አንስተዋል።

ዘላለም ግዛው   

  አዲስ አበባ፡- ምርምሮችን ወደተግባር የመለወጥ 
ባህል መዳበር ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ 
ለዘርፉ ትብብር ሊደረግ እንደሚገባ በቅድስት ማርያም 
ዩኒቨርሲቲ የሪሰርችና የኖውሌጅ ማኔጅመንት ቢሮ ሃላፊ 
ረዳት ፕሮፌሰር ማትያስ ሽመልስ ገለጹ። 

  ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ የሚያዘጋጀው 18ኛው 
ሀገር አቀፍ የተማሪዎች ጥናትና ምርምር መድረክ ትናንት 
በተካሄደበት ወቅት ረዳት ፕሮፌሰር ማትያስ፤ ምርምሮችን 
ወደተግባር የመለወጥ ባህል መዳበር ለሀገር እድገት 
አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።   

  መድረኩ ዩኒቨርሲቲው  “በተማሪዎች፣ ለተማሪዎች” 
ተነሳሽነት የተለያዩ ተቋማት ተመራቂዎች ጥናታዊ 
ጽሑፎቻቸውን እንዲያቀርቡ የሚጋብዝበት ሲሆን፤ 
በትናንቱ መርሃ ግብር ስምንት ጥናታዊ ጽሁፎች 
ቀርበዋል። 

  በምርምር ማመን ያስፈልጋል፤ ውሳኔዎች ምርምርን 
ማዕከል ያደረጉ መሆን ይገባቸዋል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር 
ማቲያስ፤ በማንኛውም ዘርፍ የተሰማሩ የ21ኛው ክፍለ 
ዘመን ውሳኔ ሰጪዎች መረጃን መሠረት ማድረግ 
ይገባቸዋል ብለዋል። 

  ባህሉ ባለመዳበሩ በርካታ ምርምርና ጥናቶች 
ወደተግባር ሊለወጡ እንዳልቻሉ ጠቁመው፤ ተበጣጥሰው 
የሚገኙ ጥናቶችም የየራሳቸው ግኝቶች ስላላቸው 
ለውሳኔዎች፣ ለፖሊሲ ዝግጅቶ፣ ስትራቴጂ ለመንደፍ 
ለሚደረግ ተግባር አካል ሊሆኑ ይገባል ነው ያሉት።    

  ምርምሮች ሰፊ ልምድና እውቀት ባላቸው 
ፕሮፌሰሮች ጭምር ይሠራሉ፤ ጠቃሚ ምክረ ሃሳቦችንም 
ያስቀምጣሉ ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ፤ ነገር ግን የሚሠሩ 
ጥናቶችን ወስዶ ጥቅም ላይ በማዋል በኩል ክፍተቶች አሉ 
ብለዋል። 

  ዩኒቨርሲቲው ያዘጋጀው መድረክ ተማሪዎች ከመማር 
ማስተማር ጎን ለጎን በንድፈሃሳብ የሚማሩትን የምርምር 
ክህሎት በተግባር እንዲተገብሩና የሠሯቸውን ምርምሮች 
በማቅረብ ብቃታቸውን እንዲያሳድጉ የሚረዳቸው 
መሆኑንም ተናግረዋል።

  መድረኩ ተመራቂዎች ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት የመመረቂያ ጽሁፋቸውን እንዲያቀርቡ 
የሚጋበዙበት፤ አዳዲስ ሃሳቦች የሚፈልቁበት፤ ተሳታፊዎቹ 
የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂዎች እንደመሆናቸው አዳዲስ 
ጉዳዮችን የምርምራቸው አካል የሚያደርጉበት ነው 
ሲሉም አክለዋል፡፡

  አያይዘውም ስለ ካፒታል ገበያ፣ የባንክ 
አሠራርና የበይነመረብ ገበያን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች 
ይዳሰሱበታል።ምርምር አቅራቢዎቹ ጉዳዮችን 
የሚመለከቱበት መንገድ ጠቃሚ ነው፤ እውቀትን 
ከማዳበር ባሻገርም ማህበረሰቡ በአዳዲስ ጉዳዮች ላይ 
ግንዛቤ እንዲኖረውና የእውቀት ሽግግር እንዲያደርጉ 
ያስችላል ብለዋል።

  ተሳታፊዎች የሚያቀርቧቸው ምክረ ሃሳቦች ለፖሊሲ 
አውጪዎችና በቀጣይ በዘርፉ ምርምር ለሚያካሂዱ አካላት 
እንደግብአት እንዲያገለግሉ ታትመው ለሚመለከታቸው 
አካላት እንዲዳረሱ ይደረጋሉ ነው ያሉት።

  ሃሳባቸውን ለመግለጽ፣ የመግባባት ብቃታቸውን 
ለማሳደግ እና በምርምር ያገኟቸውን እውቀትና ክህሎት 
ለሌሎች ለማስተላለፍ አጋጣሚን እንደሚፈጥርላቸውም 
ተናግረዋል።

  በካፒታል ገበያ ዙሪያ የጥናት ጽሁፉን ያቀረበው 
ተማሪ አቤኔዘር ኪዳኔ፤ ባንኮች እርስ በእርስ ብድር 
እንዲወስዱ የሚፈቅደውና በቅርቡ የወጣው የብሄራዊ 
ባንክ ፖሊሲ መንግሥት በባንኮች መካከል ያለውን 
ግብይት እንዲመራ ያስችለዋል።ኢኮኖሚው ዝቅ የሚል 
ከሆነም ቀድሞ መገመት እንደሚስችል ነው የጠቆሙው።

  የበይነመረብ ገበያን የሚመለከት ጥናት ያቀረበችው 
የዘንድሮ ተመራቂ ተማሪ ኤልዳና አዳነ፤ ህብረተሰቡ 
የበይነ መረብ ገበያን እየለመደው መምጣቱን በጥናቷ 
መመልከቷን፤ ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 
እንደሚያተኩሩ ማስተዋሏን ጠቁማለች።የበይነ መረብ 
ገበያ እንዲለመድ ድርጅቶች ሊያስተዋውቁ እንደሚገባም 
መክራለች።    

  18ኛው ሀገር አቀፍ የተማሪዎች ኮንፍረንስ 
ዩኒቨርሲቲው በዓመት አራት ጊዜ ከሚያዘጋጃቸው 
ኮንፍረንሶች መካከል አንዱ ነው። 

ምርምሮችን ወደተግባር 
የመለወጥ ባህል ማዳበር 

ያስፈልጋል
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ዜና

በጋዜጣው ሪፖርተር

  አዲስ አበባ፡- ከጠለምት ወረዳዎች የተፈናቀሉ 
ዜጎችን በመመለስ ሂደት የሀገር መከላከያ ሠራዊት 
ተልዕኮውን በብቃት መወጣቱን የአማራ እና ትግራይ 
ክልሎች የታዛቢ ቡድን አባላት ተናገሩ።

  ከሦስቱም የጠለምት ወረዳዎች ተፈናቅለው የነበሩ 
ዜጎች ወደ ቀያቸው ሲመለሱ ማኅበረሰቡ በደስታ ተቀብሎ 
ሰላማዊ ኑሮ እንዲቀጥል መደረጉንም ተናግረዋል።

  የአማራ ክልል የጠለምት ወረዳዎች ተልዕኮ አፈፃፀም 
ታዛቢና ቅሬታ ሰሚ ዓባይ መንግሥቴ፤ ከፌዴራል 
መንግሥት እንዲሁም ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጣ 
ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቋሞ የተፈናቀሉ ዜጎችን የመመለስ 
ሥራ መሥራቱን ገልፀዋል።

  የሁለቱ ክልሎች ታዛቢዎችና የሀገር ሽማግሌዎች 
በተገኙበት በሕዝባዊ ውይይት በቀጥታ የስም ዝርዝር 
አስተችቶ በማረጋገጥ ተፈናቃዮችን የመመለስ ሥራው 
በተሳካ መልኩ ተከናውኗል ብለዋል።

  በተፈናቃይና በተቀባይ ማኅበረሰብ መካከል 
የተናበበና የመረጃ ትክክለኛነት ተረጋግጦ ከሦስቱም 
የጠለምት ወረዳዎች ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ወደ 
ቀያቸው እንዲመለሱ መደረጉን ተናግረዋል።

  የተፈናቀሉ ዜጎችን በመመለስ ሂደት የሀገር 
መከላከያ ሠራዊት ተልዕኮውን በብቃት መወጣቱን 
አንስተው፤ በአካባቢው የሚነሱ ጥያቄዎችን በሰላማዊ 
መንገድ በመመለስ ዘላቂ መፍትሔ ለመስጠት የተቀናጀ 
ሥራ እየተሠራ እንደሚገኝ ትዝብታቸውን አጋርተዋል።

 “ከጠለምት ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎችን በመመለስ ሂደት የሀገር 
መከላከያ ሠራዊት ተልዕኮውን በብቃት ተወጥቷል”

- የታዛቢ ቡድኑ አባላት 

  በአካባቢው የነበሩ ታጣቂዎችን በማስወጣት 
መከላከያ ሠራዊት የአካባቢውን ሠላምና ደህንነት 
የማስጠበቅ ኃላፊነት እየተወጣ መሆኑን መታዘባቸውንም 
አረጋግጠዋል።

  በትግራይ ክልል የጠለምት ወረዳዎች ተልዕኮ 
አፈፃፀም ታዛቢ ታዘዘ ገብረስላሴ፤ የተፈናቀሉ ወገኖችን 
ለመመለስ መከላከያ ሠራዊት፣ የሁለቱ ክልሎች 
ተወካዮች፣ ከተፈናቃይና ተቀባዩ ማኅበረሰብ የተውጣጡ 
የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት የጋራ መድረክ መካሄዱን 
አስታውሰዋል። 

  በመድረኩ ላይ በተደረሰ የጋራ ስምምነት መሠረትም 
የመመለሱ ሂደት በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል ብለዋል።

  በዚህም ነጋዴው ወደ ንግዱ አርሶ አደሩ ወደእርሻ 
ሥራው እንዲገባ መደረጉን መታዘብ እንደቻሉ 
አስረድተዋል።

  የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተጠናከረ መልኩ 
አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግና ለዘላቂ ሰላም በጋራ 
በመሥራት ልማትን ማስቀጠል እንደሚገባ የታዛቢ ቡድኑ 
አባላት አስገንዝበዋል።

  መንግሥትም በአካባቢው የሕክምና፣ የግብርና 
ግብዓትን ጨምሮ ሌሎችም መሠረታዊ አገልግሎቶችን 
የማሟላት ሥራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።

  በየአካባቢው ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥም 
ከኅብረተሰቡ የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች ከሀገር 
መከላከያ ሠራዊት ጋር በቅርበት እየሠሩ መሆኑን 
አንስተዋል። 

  የተፈናቀሉ ወገኖችን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ 
በመመለስ ሂደት የሀገር መከላከያ ሠራዊት ላደረገው 
የላቀ አስተዋጽኦ ታዛቢዎቹ አድናቆትና ምስጋናቸውን 
አቅርበዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።

ማህሌት ብዙነህ

  አዲስ አበባ:- በአማራ ክልል ከ12 ሚሊዮን በላይ 
ሰዎች የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት 
ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የክልሉ ጤና ቢሮ 
አስታወቀ።

  የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲስተር 
ክሽን ወልዴ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለፁት፤ 
በክልሉ የጤና መድህን ተጠቃሚዎች ቁጥርን ለማሳደግ 
ሰፊ ተሠርቷል፡፡ በዚህም በክልሉ ከ12 ነጥብ ስምንት 
ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በጤና መድህን ታቅፎ አገልግሎት 
እያገኘ ነው፡፡

  በ2016 በጀት ዓመት ከሁለት ነጥብ ስምንት 
ሚሊዮን በላይ ተገልጋዮች የምዝገባና እድሳት 
አገልግሎት የተሰጠ መሆኑን ጠቅሰው፤ 218 ሺህ 406 
ያህሉ በአዲስ የተመዘገቡ የጤና መድህን አባላት 
መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡ ሁለት ሚሊዮን 612 ሺህ 
461 አባዎራዎች የነባር የአባልነት ዕድሳት አገልግሎት 
ያደረጉ መሆኑን ገልፀዋል። 

  አገልግሎቱንም በሁሉም በክልሉ ዞኖች 
የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት ተደራሽ 
ለማድረግ በስፋት የተሠራ መሆኑን ሲስተር ክሽን 
ገልጸዋል፡፡

  ባለፈው በጀት ዓመትም በወልቃይት ጠገዴ ዞን 
እና በጠለምት  ባሉ ሁሉም ወረዳዎች የጤና መድህን 
አገልግሎት ለማስጀመር ጥረት ተደርጓል ብለዋል።

  በተጨማሪም በክልሉ ለ578 ሺህ 661 መክፈል 
ለማይችሉ አባዎራዎች በክልሉና የወረዳው መንግሥት 
ወጪ በመደጎም አባል እንዲሆኑ የተደረገ መሆኑን 
አክለዋል፡፡ ለዚህም ከ513 ሚሊዮን ብር በላይ ድጎማ 
ተደርጓል ብለዋል፡፡

  እንዲሁም ከከፋይ የጤና መድህን አባላት 
ብቻ ከሁለት ቢሊዮን በላይ ብር ተሰብስቧል ያሉት 
ኃላፊዋ፤ ከተናጥል ድጎማ እና የፌዴራል ጠቅላላ ድጎማ 
በአጠቃላይ ከሶስት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር በላይ 
መሰብሰብ መቻሉን አስታውቀዋል፡፡

  በክልሉ ከተከሰተው የፀጥታ ችግር ጋር ተያይዞ 
የጤና አገልግሎት ተደራሽነት አፈፃፀም ዝቅተኛ መሆን፤ 
በጤና ተቋማት የአገልግሎት ሙሉ አለመሆን፤ የህክምና 
የግብዓት ዕጥረት እና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ድጋፍ 
ለማድረግ አለመቻል ያጋጠሙ ተግዳሮቶች መሆናቸውን 
ገልፀዋል።

  ተግዳሮቶቹን ለመፍታት ከአመራሩ ጋር በመነጋገር 
የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር ማወያየት፤ ለሕዝቡ 
ግንዛቤ መፍጠር፤ በየአቅራቢያው ባለው ባንክ ክፍያ 
በመክፈል መታወቂያ እንዲታደስላቸው የማድረግ ሥራ 
መሠራቱን ገልፀዋል።

  በቀጣይ በጀት ዓመት በክልሉ ከአራት ነጥብ 
አምሥት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አዲስ የማህበረሰብ 
አቀፍ ጤና መድህን አባላትን ለማፍራት የታቀደ መሆኑን 
ገልፀዋል።

  በመሆኑም የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን 
አገልግሎት በጤናው ላይ ያለውን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ 
በመረዳት ማህበረሰብ አባል መሆን ይገባቸዋል ሲሉ 
ተናግረዋል።

በክልሉ ከ12 ሚሊዮን 
በላይ ሰዎች የጤና 

መድህን አገልግሎት 
ተጠቃሚ ሆነዋል

አማን ረሺድ

  አዲስ አበባ፡- በአዲስ አበባ ከተማ በ2017 በጀት 
ዓመት የተጠናከረ ቅንጅታዊ አሠራርን በመዘርጋት ለዜጎች 
ቀልጣፋ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን ለመስጠት 
ማቀዱን የአዲስ አበባ ከተማ ሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት 
አስታወቀ፡፡ 

  በቢሮ ኃላፊ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል 
ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ቆንጂት ደበላ የጽህፈት ቤቱን 
የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸም ከተጠሪ ተቋማት ጋር 
ትናንት ሲገመገም እንደገለጹት፤ በ2016 በበጀት ዓመት 
ለዜጎች የተቀላጠፈ በማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን 
በመስጠት ረገድ አበረታች ውጤቶች ታይተዋል፡፡ 

  በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ያጋጠሙ ክፍተቶችን 
በማረምና ቅንጅታዊ አሠራሮችን በመዘርጋት በ2017 
በጀት ዓመት ለዜጎች ቀልጣፋ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት 
ለመስጠት በልዩ ትኩረት ለመሥራት ታቅዷል፡፡

  በአዲሱ በጀት ዓመትም ተቋማትን በሰው 
ኃይል፣ በአሠራር፣ በአደረጃጀት እንዲሁም በቴክኖሎጂ 
በማጠናከር ዘመኑን የሚመጥን አገልግሎት እንዲሰጡ 
ለማድረግ በትኩረት የሚሠራ መሆኑን ጠቁመዋል።

  እንደ ወይዘሮ ቆንጂት ገለጻ፤ ባለፈው በጀት ዓመት 
በቴክኖሎጂ ተደግፈው የሚሰጡ የማዘጋጃ ቤታዊ 
አገልግሎቶች በመጨመራቸውና ቅንጅታዊ አሠራሮች 
በመሳለጣቸው ምክንያት ለዜጎች ቀልጣፋ አገልግሎት 
መስጠት ተችሏል፡፡

  በበጀት ዓመቱ ለፕሮጀክቶች ክንውን ልዩ ትኩረት 
መሠጠቱን  ገልጸው፤ በዚህም አግልግሎት አሰጣጡን 
በማሻሻል ውጤታማ ሥራዎች ተከናውኗል ብለዋል።

  የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ 
የነዋሪነት መታወቂያን ሙሉ ለሙሉ በዲጂታል ማድረግ 
መቻሉን ጠቅሰው፤ በከተማዋ የሚከሰቱ አደጋዎችን 
አስቀድሞ መከላከል እንዲቻል በተሠራው ሥራ የተሻለ 
ውጤት መገኘቱንም ገልጸዋል።

  በኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በበጀት ዓመቱ 
ውጤታማ ሥራ የተከናወነበትና የመልካም አስተዳደር  
ጥያቄዎችን ለመፍታት ጥረት የተደረገበት መሆኑን 
ምክትል ሥራ አስኪያጇ አብራርተዋል።

  በዚህም የከተማዋን ገጽታ መቀየር መቻሉን 
ገልጸው፤ በቀጣይ ቀሪ ሥራዎች ለማከናወን በቅንጅት 
ይሠራል ብለዋል።

  የከተማውን ነዋሪና ባለድርሻ አካል በማሳተፍ ጽዱና 

ማራኪ ከተማ ለመፍጠር በተከናወነ ተግባር አበረታች 
ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል።

  በተጨማሪም በጀት ዓመቱ ከተማዋ ውብ፣ ጽዱና  
ለነዋሪዎቿ  ምቹ እንድትሆን  ለነዋሪው ምቹ በማድረግ 
ረገድ በተከናወነው ተግባራት ተጨባጭ ለውጥ 
መምጣቱን እና በህብረተሰቡም ዘንድ ጽዳት ባህል እየሆነ 
እንደሚገኝ ወይዘሮ ቆንጂት ተናግረዋል።

  አዲስ አበባ ከተማን ከተለያዩ አደጋዎች መከላከል 
ላይ በተሠራው ሥራ ከ37 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት 
ሀብት ማዳን መቻሉን ጠቁመዋል።

  በከተማዋ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የእሳት አደጋዎችን 
በተመለከተም ጠንካራ የቅድመ መከላከል ሥራ በመሠራቱ 
ጉዳቶችን መቀነስ መቻሉን ገልጸዋል።

  ጽህፈት ቤቱ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት ድጋፍ 
በማድረግ ለአቅመ ደካማ ዜጎች የቤት እድሳት በማከናወን 
ማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ መቆየቱን ተናግረዋል።

   የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር  ችግሮችን 
የመፍታትና ብልሹ አሠራሮችን መከላከል የቀጣይ ዓመት 
የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አስረድተዋል።

  መርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ላይም በበጀት ዓመቱ 
የተሻለ አፈጻጸም ላበረከቱ አካላት እውቅና ተሰጥቷቸዋል።

በአዲሱ በጀት ዓመት ለዜጎች ቀልጣፋ የማዘጋጃ ቤታዊ 
አገልግሎትን ለመስጠት ታቅዷል

ሲስተር ክሽን ወልዴ
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አመለካከቶችና ብዝሃ ሃሳቦች የሚስተናገዱበት መድረክ 
መፈጠሩ ሊበረታታ የሚገባ ነው ብለዋል። 

   በየጊዜው የተለያዩ ሃሳቦች የሚደመጡበት 
መድረኮች መፍጠር አካታች የፖለቲካ ሥርዓት 
ለመገንባት እና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት 
መሠረት ይጥላል ያሉት አርክቴክት ዮሐንስ፤ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች የሚደመጡበት መድረክ ካገኙ ሌሎች 
አማራጮችን ከማየት ይልቅ በሃሳብ የበላይነት የሚያምኑ 
ይሆናሉ ነው ያሉት። 

  የፖለቲካ ፓርቲዎች ሃሳብ የሚደመጡበት መድረክ 
ከሌለ የአመጽ በር እንዲከፈት እና ሃሳቦች በኃይልና 
በጉልበት እንዲንጸባረቁ እድል ይፈጥራል ሲሉም 
ተናግረዋል።

  ይህ እንዳይሆን ፓርቲዎች ሃሳባቸውን እያነሱ፣ 
መከራከር ባለባቸው ጉዳዮች እየተከራከሩ እና መተባበር 
ባለባቸው እንዲተባበሩ የሚያስችል የውይይት መድረክን 
ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል። 

  ኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት ትውልዶች ያሳለፈችው 
ፖለቲካ በሁሉም ነገር ልዩነት መፍጠርና መጣላት 
መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህም መውጣት እንደሚገባ 
አስገንዝበዋል።

  የሀገር ሉዓላዊነት፣ የሕዝብ ደህንነት፣ የሰላም 
ጉዳይ፣ የተቋማት ግንባታ እና መሰል ሥራዎች በአንድ 
ኃይል ወይም ቡድን የሚሠሩ ሥራዎች አለመሆናቸውን 
መገንዘብ እንደሚገባም ተናግረዋል። በዚህም 

የምንመኛት ኢትዮጵያን እውን ማድረግ እንችላለን ነው 
ያሉት። 

  የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዴፓ) አመራር 
አቶ ሙሉብርሃን ኃይሌ በበኩላቸው፤ የኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች በሀገራዊ ስትራቲጂያዊ 
ጉዳዮች ያደረጉት ውይይት በአግባቡ ልንጠቀምበት 
የሚገባ ነው ብለዋል። 

  ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ የነበረው የፖለቲካ ባህል 
የሚያስተባብሩና የሚያለያዩ ጉዳዮችን አንድ የማድረግ 
እሳቤ ነበር ያሉት አቶ ሙሉብርሃን፤ አሁን ላይ በሀገራዊ 
ጉዳዮች ላይ በትብብር መሥራት እንደሚገባ ምክክር 
መጀመሩ እንደሚበረታታ ጠቁመዋል። 

  የሚያለያዩ ጉዳዮችን ደግሞ በዴሞክራሲያዊ 
መንገድ መፍታት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መምከር 
መጀመሩም በመልካም የሚታይ መሆኑን አመላክተዋል። 

  ይህ ጅማሮ ቢሆንም በቀጣይ ጊዜያት እንደሀገር 
ዘመናዊ የፖለቲካ ባህል ለመገንባት ያስችላል ያሉት 
አቶ ሙሉብርሃን፤ እንደሀገር ሲንከባለሉ ለመጡ የጋራ 
የፖለቲካ ችግሮች የጋራ መፍትሔ ለማበጀት እድል 
ይፈጥራል። ይህም ለሀገረ መንግሥት ግንባታ ጉልህ 
አስተዋጽኦ አለው ነው ያሉት። 

  ምክክሩም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ገዢው ፓርቲ 
ቁርጠኛ መሆን አለበት ያሉት አቶ ሙሉብርሃን፤ 
ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር) 
ጋር የተደረገው ምክክር የሚያፎካክሩ አጀንዳዎችን ብቻ 
ሳይሆን የሚያስተባብሩ አጀንዳዎችን እንድንለይ እድል 
ሰጥቶናል ብለዋል። 

ምክክሩ የሚያስተባብሩ...
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ሥራ ጠባቂ ሳይሆን ሥራ ፈጣሪ መሆንን አልሟልና 
አካባቢው ላይ መማተር ጀመረ። በዚህም በክልሉ 
እየተተገበረ በሚገኘው የ30፣ 40፣ 30 የአትክልትና 
ፍራፍሬ ንቅናቄን መነሻ በማድረግ በሕዝብ ይዞታ በሆነ 
መሬት ላይ ሥራ አጥ ወጣቶችን አሰባስቦ አቮካዶ ወደ 
ማልማት ሥራ ገባ። 

  መሐመድ ያደራጃቸው ወጣቶች ንቅናቄውን መነሻ 
አደረጉት እንጂ በመጀመሪያው ዓመት 30፣ በሁለተኛው 
ዓመት 40 እንዲሁም በሦስተኛው ዓመት 30 የፍራፍሬ 
ችግኝ መትከል ይበቃናል አላሉም። ሥራውን 
አስፍተውት በአስር ሄክታር መሬት ላይ የሚያከናውኑ 
ሲሆን፣  ከጀመሩት ሦስት ዓመታትን አስቆጥረዋል።  

  አቮካዶ ተክሎ ወራትን አለፍ ሲልም ዓመታትን 
መጠበቅም አስፈላጊ ሆኖ አላገኙትም። በዚህም ክልሉ 
ላይ በሰፊው እየሠራበት ያለውን የተቀናጀ አትክልትና 
ፍራፍሬ ልማት ተግባራዊ እያደረጉ ነው። ይህም  
ከአቮካዶ ልማቱ  ጎን ለጎን ጎመን፣ ቦሎቄና ቀይ ስርን 
ጨምሮ የተለያዩ አትክልቶችን ማምረት አስቻላቸው። 
ምርታቸውንም ከአካባቢያቸው አልፈው ለአጎራባች 
ወረዳዎችም ማቅረብ ጀምረዋል። 

  ዝቅ ብሎ ሰርቶ ከመለወጥ ይልቅ በአቋራጭ 
ለመበልጸግ ባለ የተሳሳተ ፍላጎት ምክንያት ብዙዎች 
በረሃ ቀርተዋል፤ የአውሬ ሲሳይም ሆነዋል የሚለው 
መሐመድ፤ አካባቢው ላይ እምቅ የመልማትና ሠርቶ 
የመለወጥ ጸጋ እያለ በአስተሳሰብ እና ዕይታ ችግር 
ምክንያት ለዓመታት በሰው ሀገር ያሳለፈውን ጊዜ 
በቁጭት ያስታውሰዋል።

  ሳውዲ አረቢያ ነበርኩ፤ ይህን አይነት አፈር 
ማግኘት አይታሰብም። የሚታየው ጠጠር ብቻ ነው። 
ለወጣቶች ያለኝ መልእክት ሀገራችን ሁሉም ነገር ያላትና 
አንድ ነገር ያልጎደላት ነች።  እዚህ ሀገር ላይ ዝቅ ብለን 
ከሠራን የማናሳካው  ነገር የለም ይላል።

   ውጪ በነበርኩበት ጊዜ አንድ አረብ ስለኢትዮጵያ 
ሲጠይቀኝ ስድስት ወር ዝናብ ስድስት ወር ደግሞ በጋ 
ነው የሚል ምላሽ ሰጠሁት የሚለው መሐመድ፤ እንዲህ 
አይነት ሀገር እያለህ ስደትን ለምን ምርጫህ ታደርጋለህ 
አለኝ። ይህም ቆም ብሎ እንዲያስብና ወደሀገሩ ተመልሶ 
ለመሥራት እንዲወስን እንዳደረገው ይገልጻል።

  በህብረት መሥራታችን ትልቅ ጥቅም ፈጥሮልናል 
የሚለው መሐመድ፤ ከቀዬው ርቆ ክፉ ደጉን ማየቱ 
ከራሱ አልፎ ለብዙ ሥራ አጥ ወጣቶች ወደ ሥራ 
መግባት ምክንያት ሆኗል።  የተቀናጀ አትክልትና 
ፍራፍሬ ልማቱም አንደኛውን ተክል በሽታ ቢያጠቃው 
እንኳን በሌሎች ተጠቃሚ እንድንሆን ያስችለናል 
ይላል። 

  በተጨማሪም በባለሙያዎች ለሚደረግ ክትትልና 
በዛ ያለ ምርት ለገበያ ለማቅረብም ምቹ ሁኔታ 
ፈጥሮልናል ሲል ይገልጻል።

   ዛሬም ድረስ ሥራ የለም በሚል ጊዜያቸውን 
በከንቱ የሚያባክኑ ወጣቶች መኖራቸውን የሚጠቅሰው 
መሐመድ፤ ልፋትና ትጋት ሳይኖር ውጤታማ መሆን 
አይቻል። ስለሆነም ወጣቶች አካባቢያቸው ላይ ያለውን 
ጸጋ መለስ ብለው መመልከትና ራሳቸውን ለመለወጥ 
መትጋት ይጠበቅባቸዋል ሲል ይመክራል።

  አባቶቻችን ለዘመናት እዚህ ቦታ ነበሩ፤ ሆኖም  
የእውቀት፣ የአስተሳሰብና ያለንን ጸጋ ተረድቶ የመጠቀም 
ችግር ስለነበር አካባቢው ባለው ጸጋ ልክ አልበለጸጉም። 
ተጠቃሚም አልሆኑም። አሁን ላይ ከከፍተኛ አመራሩ 
ጀምሮ በሚደረገው የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እንዲሁም 
በተፈጠረው የዕይታ ለውጥ ፀጋችንን መጠቀም 
ጀምረናል ይላል።

  በቀጣይነትም ሥራውን ከዚህ በላይ አስፍተው 
የመሥራትና የመለወጥ ራዕይ አንግበው እየሠሩ 
መሆናቸውን ጠቅሶ፤   የመንገድ መሠረተ ልማት 
ግንባታን ጨምሮ የሚደረጉ ድጋፍና ክትትሎች 
ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቋል።

የራስን ፀጋ ማየት...
 ከ1ኛ ገጽ የዞረ

 በመርሃ ግብሩ 978 የአቅመ ደካሞች እና 
የአረጋውያን ቤቶች ግንባታ እና እድሳት እንደሚደረግም 
ኃላፊው ገልጸዋል።

  የአረንጓዴ ዐሻራ ችግኝ ተከላ እና የወባ መከላከል 
ላይ የግንዛቤ ትምህርት መስጠት በመርሃ ግብሩ  
እየተከናወኑ ከሚገኙ ተግባራት መካከል  መሆናቸውን 
ጠቁመዋል።

  የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ  ግማሽ  ቢሊዮን ብር 
የሚጠጋ ገንዘብ ከወጪ እንደሚያተርፍ ገልጸዉ፤ ስራው 
በከፍተኛ ትኩረት ዐቢይ እና ንዑስ ኮሚቴ ተቋቁሞለት 
በየቀኑ እየተገመገመ እየተተገበረ መሆኑን ተናግረዋል።

  በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራው ወጣቶች 
ብቻ  ሳይሆኑ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም በከፍተኛ 
ተነሻሽነት እየተሳተፉ መሆኑን አብራርተዋል።

የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ክልሉ ርብርብ እያደረገ 
መሆኑን አመላክተዋል።

  የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ከባለፈው ዓመት 
ጋር  ሲነጻጸር  በአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ቁጥር የ250 
ሺህ ጭማሪ ማሳየቱን ጠቁመዋል። 

  የቤት  እድሳት እና ግንባታ ሥራ ላይ  በዘንድሮ ዓመት 
ከአንድ መቶ በላይ ጭማሪ ማሳየቱን አስረድተዋል። 
በአረንጓዴ ዐሻራ የሚተከሉ ችግኞች ቁጥርም በከፍተኛ 

በክልሉ የክረምት በጎ...

ሁኔታ መጨመሩን ተናግረዋል።
  የተሳታፊ ወጣቶች ቁጥርም እቅዱ ከባለፈው 

ዓመት ጋር ሲነጻጸር   በ100 ሺህ  እንዲጨምር መደረጉን  
አመላክተዋል።

  የበጎ ፍቃድ ሥራ  ለሀገር ግንባታ ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ እንዳለው የተናገሩት አቶ የሺዋስ፤  ሁሉም 
የክልሉ ነዋሪዎች  በበጎ ስራው  ተሳትፈው የበኩላቸውን 
አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እና ለሀገር ልማትና ግንባታ 
አበርክቶ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል።

ሔርሞን ፍቃዱ

  አዲስ አበባ፡- ያለውን አቅም በማስተባበር የበጎ 
ፈቃድ ሥራዎችን ዓመቱን ሙሉ ለመሥራት እቅድ 
መያዙን የባህል እና ስፖርት  ሚኒስትር ሸዊት ሻንካ 
ገለፁ።

  የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የበጎ ፈቃድ መርሃ 
ግብር በትናንትናው ዕለት አስጀምሯል።

  ሚኒስትሯ ሸዊት በመርሃግብሩ እንዳሉት፤ የባህል 
እና ስፖርት ሴክተር ከፍተኛ አቅም ያለው በመሆኑ 
የስፖርት ማህበራት እና የኪነ ጥበብ እንዲሁም የሥነ 

ጥበብ ማህበራት በማስተባበር በርካታ የበጎ ፈቃድ 
አገልግሎት ለመሥራት ታቅዷል።

  የበጎ ፈቃድ ሥራዎች በክረምት ብቻ የሚሠራ 
ሳይሆን አቅምን በማስተባበር ዓመቱን ሙሉ በተለያዩ 
ክልሎች ለመሥራት እንደታሰበ ጠቅሰዋል።

  ችግኝ በመትከል፣ ደም በመለገስ እና የተማሪዎች 
የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ በመጀመር ዓመቱን 
ሙሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ብለዋል። 

  በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የሕዝብ ግንኙነት እና 
ሥራ አስፈፃሚ የሆኑት ወይዘሪት ሃይማኖት ግርማ 
በበኩላቸው፤ በበጀት ዓመቱ ዕቅድ ውስጥ ከተካተቱት 

የበጎ ፈቃድ ሥራዎች መካከል በአማራ ክልል    የአቅመ 
ደካሞችን ቤት መጠገን፣ መአድ ማጋራት እና ለተማሪዎች 
የትምህርት ቁሳቁስ እና ዩኒፎርም ድጋፍ ማድረግ መሆኑን 
ተናግረዋል።

  በመሆኑም የማህበረሰቡን ችግር ተረድተው 
የብሔራዊ ቴአትር እና የኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ 
መፃሕፍት አገልግሎት ሠራኞች ላደረጉት  የበጎ ፈቃድ 
ሥራ  እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ አመስግነዋል።

  ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር የባህል ክፍል  
አርቲስት ሰናይት ሃይለማሪያም መርሃ ግብሩ ላይ 
የተገኘች ሲሆን፤ በተለያየ ጊዜ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 

መሳተፏን ገልፃለች።
  አሁንም  የራሷን ዐሻራ ለማስቀመጥ ችግኝ  

መትከልዋን እና ለአራተኛ ጊዜ ደም መለገስዋን 
ተናግራለች። 

  የተጀመረው የበጎ ፈቃድ ተግባር ውጤታማ ሆኖ 
እንዲቀጥል እና የተተከሉት ችግኞች በመንከባከብ፤ 
መልካም የሆነውን ሁሉ በማድረግ ሀገራችንን ወደ ጥሩ 
ደረጃ ማድረስ ይኖርብናል ብላለች።

  መርሃ ግብሩ ላይ የዘርፉ ሚኒስትር ዴኤታዎች እና 
በጎ ፈቃደኞች የተገኙ ሲሆን፤ የደም ልገሳ እና ችግኝ ተከላ 
አከናውነዋል።

ሚኒስቴሩ ዓመቱን ሙሉ የበጎ ፈቃድ ሥራዎችን ሊሠራ ነው

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ቢሊዮን 455 ሚሊዮን 953 ሺህ 251 ብር  
ከዳያስፖራ ቦንድ ሽያጭና ስጦታ እንዲሁም አንድ 
ቢሊዮን 9 ሚሊዮን 325 ሺህ 835 ብሩ ደግሞ 
ከልዩ ልዩ ገቢዎች መገኘቱን አስታውቀዋል። 

   በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት ብቻ 
አንድ ቢሊዮን 712 ሚሊዮን 183 ሺህ 820 ብር 
በላይ መሰብሰቡን የገለጹት አቶ ኃይሉ፤ አንድ 
ቢሊዮን 488 ሚሊዮን 849 ሺህ 199 ብር 
በላይ ከሀገር ውስጥ ቦንድ ሽያጭና ስጦታ፣ 17 
ሚሊዮን 321 ሺህ 246 ብሩ ደግሞ ከዳያስፖራ 
ቦንድ ሽያጭና ስጦታ፣ 132 ሚሊዮን 373 ሺህ 
92 ብር ደግሞ በ8100 አጭር የጽሑፍ መልእክት 
የተሰበሰበ መሆኑን አስረድተዋል።

   በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ ከተሰበሰበው 

ገንዘብ ውስጥ 73 ሚሊዮን 278 ሺህ 133 ብር 

በላይ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ  ኃይል የስጦታ 

አካውንት  ገቢ የተደረገ መሆኑን ጠቁመው፤ 362 

ሺህ 150 ብር ደግሞ በተለያየ ገቢ የተገኘ መሆኑን 

አንስተዋል።

   የዓባይ ግድብ በኢትዮጵያውያን የተባበረ 

ክንድ እየተገነባ መሆኑን ያስታወሱት ዳይሬክተሩ፤ 
ኢትዮጵያውያን የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ 
የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ 
ጥሪ አቅርበዋል።

  የዓባይ ግድብ ግንባታ መሠረት ድንጋይ 
መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም መቀመጡ 
ይታወሳል። የግድቡ የውሃ ሙሌት ላለፉት አራት 
ዓመታት በስኬት ተከናውኗል።  

ለዓባይ ግድብ...

አቶ የሺዋስ አለሙ
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ርዕሰ አንቀፅ ነፃ ሃሳብ
ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን 
የሚሰጡበት ነው።በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች 

የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።

ከገበታው መቋደስ ተጀምሯል

ግንቦት 30 ቀን 1933 ዓ.ም ተቋቋመ

አዲስ ዘመን
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ

ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22
ኢሜል ፡- epa@press.et

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን 

አድራሻ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ 
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ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - etpresspromotion@gmail.com 

ስልክ - 011-126-43-41
ፋክስ - 011-811-13-15

የዝግጅት ክፍል ፋክስ - 251-011-1-56-98-62

ማከፋፈያ :- ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-73
ፋክስ - 011-126-58-12
ቴሌግራም - 097- 608-47-07 - Press

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
ወንድወሰን ሽመልስ ታደሰ 
ስልክ፡- 011 126 4200 
Email:- wendweson.shimelis@press.et

       wendwesonshimelis@gmail.com 

የዜና ማዕከል ዋና አዘጋጅ 

ወርቁ ማሩ
Email:- workumaru2@gmail.com

የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
• ኃይሉ ሣህለድንግል
• እስማኤል አረቦ
• ቦጋለ አበበ  

ወጋሶ

የተፈጥሮ ሀብታችን እምቅ ነው፤ ያውም ገና 
ያልተነካ፡፡ ወዲህ የአየር ንብረቱ የተስተካከለ መሆን፣ 
ወዲያ ደግሞ ምቹ የሆነ የመሬት አቀማመጥ እንከን 
የሚወጣለት አይደለም፡፡ በገጸ ምድር ያለውን ውሃ 
ጨምሮ በከርሰ ምድርም ሆነ ያልተናጠበ የዝናብ ፍሰቱ 
በኢትዮጵያ ማልማትም ሆነ የቱሪዝም መዳረሻዎችን 
መገንባት የሚያስችሉ ስለመሆናቸው ሁነኛ ማሳያዎች 
ናቸው፡፡ በእጅ ያለ ወርቅ…ሆኖብን እንጂ ማን እንደ 
ኢትዮጵያ ምድር የሚያሰኝ የተፈጥሮ ሀብታሞች ነን፡፡

ዛሬ ለመግለጽ የወደድኩት ነጥብ በጽሑፌ 
መግቢያ ላይ ነካ ያደረግኩትን ቱሪዝምን ነው፤ ይሁንና 
ገለጻዬ በቃሉ ዙሪያ ብያኔና ማብራሪያ ለመስጠት 
አይደለም፤ ነገር ግን ለቱሪዝም መዳረሻነት ተገንብተው 
ያለማቋረጥ በተከታታይ ለምረቃ የበቁትን የ"ገበታ 
ለሀገር" ፕሮጀክቶች በተመለከተ ጥቂት ጉዳይ ለማለት 
ያህል ነው፡፡

ኢትዮጵያ ያላት የተፈጥሮ ሀብት ጉዳይ ሲነሳ 
ተፈጥሮን በማድነቅም ሆነ በጥሩ ሁኔታ ገንብተው 
ሌሎች እንዲያደንቁት ከመጓጓት ጋር ተያይዞ 
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር)ን 
አለመጥቀስ አይቻልም፡፡ እርሳቸው ተፈጥሮን ነጥሎ 
ማየት የሚችል ሦስተኛ ዓይን ያላቸው ይመስላል። 
በተንቀሳቀሱበት የሀገራችን ክልል፤ ልዩ የሆነውን 
የተፈጥሮ መስሕብ ማየታቸውንና ባዩት ነገር 
ተደምመው ማስረዳታቸውን ብዙ ጊዜ ለማስተዋላችን 
በርከት ያለ ዋቢ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ውብ የተፈጥሮ 
ገጽታና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስተዋል አብረው 
የሚዳሰስ፤ የሚታይና የሚጎበኝ ሀብት ሰጥተውናል፡፡  

በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ(ዶ/ር)፣ 
የአፍሪካ መዲና የሆነችው የአዲስ አበባ ከተማን 
ማራኪና ሳቢ በማድረግ ለቱሪስቶች ስህበት 
እንዲኖራት በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ2011 
መገባደጃ ላይ "ገበታ ለሸገር" በሚል አንድ 
መርሐግብር ማዘጋጀታቸው የሚታወስ ነው፡፡ በዚህ 
መርሐግብርም ተወጥኖ የነበረው የወንዝ ዳርቻዎችን 
ማልማትና የዚሁ አካል የሆኑትን ፓርኮችና መሰል 
ሥራዎችን መሥራት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ 
ነው፡፡ 

ይህ የ"ገበታ ለሸገር" ውጥን ባማረ ሁኔታ 
ተጠናቅቆ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑ ጉብኚዎች 
ምስክር ናቸው፤ ገቢ በማስገኘት ደረጃም ላቅ ያለ ሚና 
በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡ ታዲያ፣ በ“ገበታ ለሸገር” 
የተጀመረው ታላቅ ሥራ ውጤቱ ያመረ መሆኑ ለሌላ 
ትልልቅ ሥራ በር መክፈት ችሏል፡፡ እሱን ተከትሎ 
የ"ገበታ ለሀገር" ፕሮጀክቶች መወጠኑ የሚታወቅ 
ነው፤ በዚህ መርሐግብር የመጀመሪያው ዙር “ገበታ 
ለሀገር” ፕሮጀክቶች ውስጥ የተካተቱት ሦስት ቦታዎች 
ሲሆኑ፣ እነርሱም፤ ጎርጎራ አማራ ክልል፣ ወንጪ 
ኦሮሚያ ክልል እና ኮይሻ በአሁኑ ደቡብ ምዕራብ 
ክልል ናቸው፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በዓይናቸው ያዩትን 
የተፈጥሮ ውበት ልክ በእዝነ ልቦናቸው እንደሳሉት 
መሬት ማውረድ መፈለጋቸውን በየአጋጣሚው 
ንግግራቸው መሐል ጣል ሲያደርጉ ስናስተውል 
ቆይተናል። ሕልማቸውም ያለ መንግሥት በጀት እውን 
እንዲሆን በመፈለጋቸው በ“ገበታ ለሀገር” ባለሀብቶች 
የሚሳተፉበት ራት ማዘጋጀታቸው የሚታወስ ነው፡፡

እርሳቸው በነደፏቸው በእነዚህ ፕሮጀክቶች 
ተሳታፊዎቹ ባለሀብቶች ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ 
ሕዝብም ዐሻራውን እንዲያሳርፍ የተለያየ የገንዘብ 
ማሰባሰቢያ ስልት መበጀቱ ይታወቃል፡፡ ድር ቢያብር…
እንዲሉ በአሁኑ ወቅት በጣም አጭር በሚባል ጊዜ 
ውስጥ ፕሮጀክቶቹ በተባበረ ክንድ እውን መሆናቸው 
የአደባባይ ምስጢር ሆኗል፡፡ ይኸው የ“ገበታ ለሀገር” 
የአንድ ሰሞን ጥሪ እውን ሆኖ ከገበታው መጉረስም 
ተጀምሯል፡፡  

እርግጥ ነው ይህ ስኬት የመጣው ሁኔታዎች አልጋ 
በአልጋ በመሆናቸው አይደለም፡፡ አንዳንዱ አካባቢ  
ከሠላሙ መታጣት የተነሳ ሥራው እንዳይጓተት 
አይከፍሉ መስዋዕትነት እየተከፈለ የተሠራ ከመሆኑ 
በተጨማሪ አንዳንዱ ዘንድ ደግሞ ከካሣ ክፍያ ጋር 
ተያይዞ ያጋጥም የነበረን እሰጥ አገባን በጥንቃቄ ማለፍ 
በመቻሉም ነው፡፡ 

ስኬታማ ለመሆን የሚከፈል መስዋዕትነት አለ፤ 
ምክንያቱም ስኬት በምኞት አይመጣም፤ ውጥንም 
ተስፋ በማድረግ ብቻ ውጤት አይሆንም፡፡ የገንዘብ፣ 
የጊዜ እና የጉልበት መስዋዕትነትን የግድ የሚል ነው፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ (ዶ/ር) ከቀናት በፊት በአማራ 
ክልል ተገኝተው ጎርጎራ ኢኮ ሪዞርትን በመረቁበት 
ወቅት ወደ ጎርጎራ 17 ጊዜ መመላለሳቸውን ገልጸዋል። 
እንዲህ አይነቱ ምልልስ ለጉዳዩ የሰጡትን ትኩረት 
አመላካች ነው፤ ምክንያቱም ወዲህ የእርሳቸውን 
መገኘት የሚሹ ጠንከር ያሉ ውይይቶች፤ ወዲያ ደግሞ 
ይሁንታቸውን የሚፈልጉ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ሰቅዘው 
ይዙዋቸው ባለበት ሁኔታ ውስጥ ያደረጉት ምልልስ 
ስለመሆኑ አያጠያይቅምና ነው፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በጎርጎራ ኢኮ ሪዞርት ምረቃ 
ላይ አንድ የተናገሩት ነጥብ፤ “በአሁኑ ወቅት ጎርጎራ 
ፊደል ሆኖ ማንም ሊሰርዘው የማይችል ታሪክን 
ጽፏል” የሚል እንደነበር ይታወቃል፡፡ ሀገር በእጆች 
እንጂ በምላሶች እንደማትሠራም በወቅቱ ጠቅሰዋል፡፡ 

ለዚህ አባባል እውነታው የ“ገበታ ለሀገር” 
ፕሮጀክት አካል የሆነውና ከአዲስ አበባ በቅርብ 
ርቀት የሚገኘው የወንጪ ደንዲ ኢኮ ሎጅ፣ የ“ገበታ 
ለሀገር” የኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነው ጨበራ 
የዝሆን ዳና ሎጅ እና የ“ገበታ ለሀገር” አካል የሆነው 
ጎርጎራ ኢኮ ሪዞርት በፍጥነትና በጥራት መሠራታቸው 
ዋና ምስክር ናቸው፡፡ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
(ዶ/ር)ተመርቀውም በአሁኑ ወቅት አገልግሎት 
መስጠት መጀመራቸው ያለ ዋጋ መክፈል ውጤት 
ማስመዝገብ እንደማይቻል ማሳያዎች ናቸው፡፡ ይህ 
ከቱሪዝም መዳረሻነቱ አኳያ ድርሻው ከፍተኛ በመሆኑ 
ለኢትዮጵያ ትርጉሙ ላቅ ያለ ነው፡፡ ከኢኮኖሚ 
ፋይዳነቱ በተጨማሪ ኢትዮጵያን ለሌሎች ሀገራት 
በማስተዋወቁ ረገድ ከፍተኛ ሚና ያለው ነው። 
ፕሮጀክቶች በያሉበት አካባቢ ላሉ የኅብረተሰብ 
ክፍሎች የሥራ እድልም የፈጠሩ መሆናቸው የሚዘነጋ 
አይሆንም፡፡

ታዲያ ከውጭ ሀገርም ሆነ ከሀገር ውስጥ 
ወደየፕሮጀክቶቹ የሚጓዙትን ቱሪስቶች በዚያ 
እንዲሰነብቱ የሚያደርጓቸውን መላ መቀየስ የሀገር 
ወይም የመንግሥት ድርሻ ብቻ ሳይሆን የየአካባቢው 
ማኅበረሰብም ኃላፊነት መሆኑ መረሳት የለበትም፡፡ 
በየመዳረሻዎቹ ቦታ እንዲቆዩ ማድረግ ደግሞ በቀላሉ 
የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ወደስፍራው የሚመጣውን ጎብኚ መልካም ሥነ 
ምግባር ማሳየት ወደ አካባቢው ደጋግሞ እንዲመጣ 
ከማድረጉም በላይ ወደመጣበት ሲመለስ ለብዙዎች 
መረጃ መስጠቱ በዋዛ የሚታለፍ መሆን የለበትም። 
በየአካባቢዎቹ የተመረቁት የቱሪስት መዳረሻዎች 
የአካባቢው ሕዝብ ንብረት እንደመሆናቸው ደግሞ 
በጥንቃቄ ሊያዙ የግድ ነው፡፡

ከምንም በላይ ሠላም ወሳኙ ነገር እንደመሆኑ 
የአካባቢው ማኅበረሰብ የአከባቢውን ሠላም በማስ 
ጠበቅ በኩል የላቀ ሚናውን መጫወት ይኖርበታል። 
ፕሮጀክቶቹ በየጊዜው ገንዘብ የሚያመነጩ 
እንደመሆናቸው የየአካባቢው ማኅበረሰብ በእኔነት 
ስሜት ሊይዛቸውና ከሚያስገኙት ገቢ ተጠቃሚ 
ሊሆንም ይገባዋል፡፡ በጠንካራ የአመራር ብቃት 
የተዘጋጀውን ገበታ በአብሮነትና በፍቅር መቋደስ 
ለዘላቂ አንድነት ሚናው የጎላ ነውና ለዚህ የሁሉም 
ትብብር አስፈላጊ ነው ባይ ነኝ፡፡ ሰላም!   

ኢትዮጵያ የተለያዩ መልክዓ ምድር ባለቤትነቷ ለዜጎቿ ካለው ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ባሻገር፤ በጋን ጠብቆ በሚከሰት 
ድርቅ፣ የክረምት መግባትን ተከትሎም በሚፈጠር ጎርፍና የመሬት መንሸራተት ዜጎች በንብረታቸው፣ በአካላቸውና 
በሕይወታቸው ላይ ከፍ ያለን ጉዳት ሲያስተናግዱ ይስተዋላል፡፡ በዚህ ረገድ ከብዙዎች አዕምሮ ከማይጠፋው የ77ቱ 
ድርቅ እና የብዙዎችን ልብ የሰበረው የድሬው የጎርፍ አደጋ ከበዙት አደጋዎች ውስጥ እንደ አብነት የሚጠቀሱ ናቸው።

እነዚህ በድርቅም ይሁን በጎርፍ አልያም በሌላ ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ ጉዳዮች ምክንያት የሚከሰቱ አደጋዎች 
ታዲያ ዘርፈ ብዙ ምክንያት ያላቸውን ያህል፤ በዜጎች ላይም መልከ ብዙ ጉዳትን ሲያስከትሉ ኖረዋል፡፡ ከዚህ ባሻገር 
ግን የወገን ደራሽ ወገን መሆኑንም ያሳዩ፣ የኢትዮጵያውያንን የሰብዓዊነት ልክ የገለጡ ክስተቶችም ናቸው፡፡ የአደጋ 
ጊዜ ምላሽ ሥራችንንም በመጠኑም ቢሆን የገለጡ ናቸው፡፡

በዚህ መልኩ በተለያዩ ጊዜያት ድርቅ፣ ጎርፍ፣ የእሳት፣ የመሬት መንሸራተትና መሰል አደጋዎች ሲከሰቱ፤ እነዚህ 
አደጋዎችን የዜጎችን ንብረት ሲያወድሙ፤ ከቤት ንብረታቸው ሲያፈናቅሉ፤ ለአካል ጉዳት ሲዳርጉ፤ ሲከፋም ውድና 
ተኪ የሌላትን ሕይወታቸውን ሲነጥቁ ኖረዋል፡፡ ከሰሞኑም በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ 
የደረሰው ድንገተኛ የመሬት ናዳ (መንሸራተት) አደጋ የእነዚህ አስከፊ ሀገራዊ ክስተቶች ሌላው ጠባሳ ሆናል፡፡

መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፣ በዚህ አደጋ ከ260 የሚልቁ ወገኖች ሕይወታቸውን ያጡ ሲሆን፤ በተደረገው 
የነፍስ አድን ሥራ ዘጠኝ ያህል ሰዎችን ሕይወት ማትረፍ እና ከ194 በላይ አስከሬኖችን ማውጣት ተችሏል፡፡ በሕይወት 
የተረፉትም ሆስፒታል ገብተው የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል፡፡

ከዚህ በተጓዳኝ በአደጋው ምክንያት 600 የሚሆኑ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው በመፈናቀላቸው፤ ለእነዚህ ወገኖች 
የዕለት ደራሽ ምግብ እና መጠለያ ማቅረብ የግድ ብሏል፡፡ በዚህ መሠረትም የዞኑ አደጋ ስጋት አመራር፣ ከሌሎች 
የፌዴራል እና የክልሉ የሚመለከታቸው አካላት እንዲሁም ከኅብረተሰቡ ጋር በመሆን፣ እነዚህ ወገኖች አስፈላጊውን 
ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡

ለአብነት ያህል፣ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንን ዋቢ አድርጎ 
ከትናንት በስቲያ ባሰራጨው መረጃ መሠረት፤ የፌደራል መንግሥት በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በኩል 
ከሦስት ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች 520 ኩንታል ምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች እርዳታ አቅርቧል፡፡

ከዚህም ባሻገር አንዱ ጥቅል ለአምስት ሰው አገልግሎት መስጠት የሚያስችል በድምሩ 100 ምግብ ነክ ያልሆኑ 
ቁሳቁሶች ጥቅል ለእነዚህ ወገኖች እንዲደርስ አድርጓል፡፡ 100 የመጠለያ ድንኳኖችም ተተክለዋል፡፡ በእነዚህ እና መሰል 
ድጋፍም የፌዴራሉ መንግሥት በኮሚሽኑ አማካኝነት በጥቅሉ አምስት ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት 
ሰብዓዊ ድጋፍ ማድረስ ችሏል፡፡

በዚህ መልኩ በፌዴራሉ መንግሥት ከሚቀርበው ድጋፍ ባሻገር፣ የክልሉ መንግሥት፣ የዞኑ አስተዳደር፣ ወረዳው 
እንዲሁም የአካባቢው ማኅበረሰብ ዘርፈ ብዙ ድጋፎችን እያደረጉ ይገኛል፡፡ ለአብነትም፣ የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር በትናንትናው እለት ከ45 ሚሊዮን ብር በላይ የብር እና የቁሳቁስ የሰብዓዊ ድጋፍ ወደቦታው ልኳል፡፡

ይሁን እንጂ ጉዳቱ ከሀብት ውድመት ባሻገር ከፍ ያለ ሰብዓዊ እና ሥነልቦናዊ ብሎም ማኅበራዊ ቀውስ ያደረሰ 
እንደመሆኑ፤ እነዚህን ወገኖች ካጋጠማቸው ችግር እንዲያገግሙና እንዲወጡ ለማስቻል ዘርፈ ብዙ የዜጎችን ተሳትፎና 
ድጋፍ ይፈልጋል፡፡

ካለው ነባራዊ ሁኔታ አካያ የሕይወት አድን ተግባሩ ሥራ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በሕይወት የተረፉትን የማሳከም፣ 
የተፈናቀሉትን የመደገፍና አለፍ ሲልም መልሶ የማቋቋም፤ ችግሩ ከፍ ያለ ማኅበራዊና ሥነልቡናዊ ጫናና ቀውስን 
ያሳደረ እንደመሆኑም ኅብረተሰቡ ከዚህ ጫና መውጣት የሚችልበትን ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ፤… ከሁሉም ዜጎች 
የሚጠበቅ ሰብዓዊ ኃላፊነት ነው፡፡

ዛሬ ላይ እነዚህን ወገኖች ለማገዝ (በነፍስ አድን ቡድንም ይሁን በሰብዓዊ ድጋፍ) ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አደጋ 
ስጋት አመራር ኮሚሽን፣ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር እንዲሁም 
ከአጎራባች ክልሎች እና ዞኖች የተውጣጡ ባለሙያዎች በስፍራው በመገኘት የሚቻላቸውን እያደረጉ ናቸው፡፡ ይሁን 
እንጂ፣ የነፍስ አድን ሥራውም ሆነ የሰብዓዊ ድጋፍ ተግባሩ ከፍ ያለ አቅምና ትብብርን የሚጠይቅ እንደመሆኑ፤ 
ሁሉም ዜጋ ይሄን ተገንዝቦ የኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ ወገኖችን ከደረሰባቸው ዘርፈ ብዙ ሰቆቃ ለመታደግ ሰብዓዊነቱን 
ሊገልጽላቸው ይገባል፡፡

ከዚህ ባሻገር ግን አንድም በስፍራው ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ አስፈላጊው የጥንቃቄ ሥራ ሊከናወን እና 
ይሄንኑ ለኅብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር ይገባል፡፡ በሌላ በኩል፣ በሌሎች አካባቢዎችም መሰል ችግሮች እንዳይፈጠሩ 
ቀድሞ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን በመለየት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ተግባርን መፈጸም፤ ከተከሰተም ፈጥኖ ችግሩን 
መቆጣጠርና ፈጣን የአደጋ ጊዜ ምላሽ መስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ይጠበቃል!

ለኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ ወገኖቻችን በሁሉም 
አይነት ድጋፍ ልንደርስላቸው ይገባል!

ፕሮጀክቶቹ በየጊዜው ገንዘብ 
የሚያመነጩ እንደመሆናቸው 

የየአካባቢው ማኅበረሰብ በእኔነት 
ስሜት ሊይዛቸውና ከሚያስገኙት ገቢ 

ተጠቃሚ ሊሆንም ይገባዋል
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ወቅታዊ

ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶቿን አልምታ ለመጠቀም እየሠራች ያለች ሀገር - ኢትዮጵያ
ጋሹ ይግዛው (ከወሎ ሠፈር)

በገበታ ለሸገርና በገበታ ለሀገር የተሠሩ 
ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት ክፍት መደረጋቸው 
ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶቿን ለመጠቀም 
በቁርጠኝነት እየሠራች ለመሆኗ የሚያሳዩ ተግባራት 
ናቸው፡፡ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ 
አሕመድ (ዶ/ር) ሃሳብ አመንጭነት በመጀመሪያዎቹ 
ዓመታት “በገበታ ለሸገር” ፕሮግራም የአንድነት፣ 
የወዳጅነት እና እንጦጦ ፓርኮች ተሠርተው 
ለአገልግሎት ክፍት ሲሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎችን 
ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊያንንም ጭምር ያስደመመ 
ተግባር ነበር፡፡ 

ቀጥሎም “በገበታ ለሀገር” ፕሮግራም የሃላላ 
ኬላ፣ የጨበራ ጩርጩራ እና የወንጪ ሐይቅ 
ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት 
ሲደረጉም ኢትዮጵያ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን 
ለማስፋት በትጋት እየሠራች ለመሆኗ ሌላው ማሳያ 
ነበር፡፡ ሰሞኑን ደግሞ የጎርጎራ ኢኮ ሪዞርት ተጠናቆ 
ለአገልግሎት ክፍት ሲሆን ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና 
ታሪካዊ  ቅርሶቿን አልምታ ለመጠቀም አጠናክራ 
የቀጠለች መሆኗን  ደግማ ደጋግማ አሳይታለች፡፡ 
ቃል በተግባር ማለትም ይሄው ነው፡፡ ሰባት የቱሪስት 
መዳረሻዎችንም ለመሥራት በዕቅድ መያዟ ለቱሪስት 
መስህቦች ትኩረት መስጠቷን  አመላካች  ነው፡፡ ጢስ 
አልባውን ኢንዱስትሪ  በማስፋፋት ኢኮኖሚያዊ  
ጠቀሜታን ማጎልበትም እንዲሁ የፕሮጀክቶቹ እቅድ 
አንዱ አካል ነው። 

“በገበታ ለሸገር” ፕሮግራም የአንድነት፣ 
የወዳጅነትና የእንጦጦ ፓርኮች በአዲስ አበባ ከተማ 
ተሰርተው ለአገልግሎት ክፍት ሲደረጉ በኢትዮጵያ 
ተቀዛቅዞ የነበረው የሀገር ውስጥ ቱሪዝምም 
መነቃቃት ጀምሮ ነበር፡፡ የአንድነት ፓርክ ተሰርቶ 
ለአገልግሎት ክፍት በሆነ ሰሞን በ2012 ዓ.ም 
የተከሰተው ኮቪድ 19 ጋሬጣ ሆነ እንጂ ከውጭ ሀገር 
የሚመጡ ቱሪስቶች  ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ውስጥ 
ጎብኚዎችም ረጃጅም ሰልፎችን ተሰልፈው ሲጎበኙ 
እንደነበር የምናስታውስ ይመስለኛል፡፡ ይህም በሀገር 
ውስጥ የነበረውን የቱሪስት እንቅስቃሴ መነቃቃት 
ጀምሮ እንደነበር አንዱ ማሳያ ነው፡፡

በ“ገበታ ለሀገር” ፕሮግራምም እንደ ሀላላ ኬላ፣ 
ጨበራ ጩርጩራ፣ ወንጪ ሐይቅ እና ጎርጎራ ኢኮ 
ሪዞርት ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸው 
ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶቿን አልምታ 
ለመጠቀም እየንቀሳቀሰች መሆኗን የሚያሳዩ ተግባር 
ለመሆኑ ምንም የሚያጠራጥር አይመስለኝም። 
እነዚህ ተፈጥሯዊ እና ታሪካዊ የቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎች በመልማታቸውም በየአካባቢው የሚገኙ 
ቅርሶች ጎልተው እና አምረው እንዲታዩ በመደረጉ 
ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶች ልዩ ውበት ተላብሰው 
በቴሌቪዥን መስኮት ስናያቸውን ሁላችንንም  
እጃችንን በአፋችን ላይ ያስጫነ ተግባር ይመስለኛል። 

እነዚህ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ የቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎች ለምተውና ተውበው መታየታቸውም 
ቱሪስቶች ወደየአካባቢው ሄደው እንዲጎበኙ 
ስለሚያደርግ ለወጣቶች ተጨማሪ የሥራ ዕድል 
ስለሚፈጥር ብዙ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል። 
የአካባቢው ሕዝብም ከተለያዩ አገልግሎቶች 
በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ   መስክ ተጠቃሚ 
ይሆናል፡፡ ለአካባቢው ሕዝብ በቀጥታ የሚያገኘውን 
ጥቅም ለጊዜው እንተወውና  ለቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎች ከሚሰራው መንገድ፣ ንፁሕ ውሃ፣ መብራት 
ወዘተ ተጠቃሚ ይሆናል ብሎ ማሰብ ይቻላል። 

ስለዚህ በፌዴራል መንግሥት የለሙ የቱሪስት 
መዳረሻ ቦታዎችን የአካባቢው ሕዝብና አመራሮች 
ኃላፊነት ወስደው መንከባከብ አለባቸው የሚል 
አስተያየት አለኝ፡፡ ቱሪስቶች ወደ ቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎቹ ሄደው ያለምንም ስጋት መጎብኘት እንዲችሉ 
የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የአካባቢው 
ሕዝብና አመራር በትኩረት መሥራት ይኖርበታል።  
በሁሉም አካባቢዎች ያለው ሕዝብ ከተፈጥሯዊና 
ታሪካዊ ቅርሶች ተጠቃሚ እንዲሆን የፌዴራል 

መንግሥት በገበታ ለትውልድ ፕሮግራምም ተጨማሪ 
ሰባት የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን ለመሥራት ዕቅድ 
መያዙም ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶቿን 
አልምታ ለመጠቀም በትጋት እየተንቀሳቀሰች መሆኑ 
ሌላው ማሳያ ይመስለኛል፡፡ ነገር ግን ተፈጥሯዊና 
ታሪካዊ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ሲሰሩ ይዘታቸውን 
እንዳይለቁ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 
የአካባቢው ሕዝብም ለዚህ ልማት ተባባሪ መሆንም 
አለበት የሚል እምነት አለኝ፡፡  እነዚህን ተፈጥሯዊና 
ታሪካዊ ቅርሶችን የፌዴራል መንግሥት በማልማቱ 
መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእነዚህ የቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎች ምንም አይጠቀምም ማለት ባይቻልም 
ዋናው ተጠቃሚ ግን የአካባቢው ሕዝብ ለመሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ ስለዚህም የመንከባከብ ኃላፊነት 
የአካባቢው ሕዝብና መንግሥት አመራሮች ትልቅ 
ኃላፊነት መሆን አለበት፡፡

ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ቱሪስቶችን ዓይን መሳብ 
የሚችሉ ውብና ማራኪ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ  
ተፈጥሯዊና ታሪካዊ የቱሪስት መስህብ ቅርሶች 
ባለቤት ብትሆንም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ 
ሀገር ዜጎች (ቱሪስቶች) ከሌሎች ሀገሮች አንፃር 
ሲታይ አነስተኛ ነው ማለት ይቻላል፡፡ አዲስ አበባ 
በተሠሩት ፓርኮች ምክንያት የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች 
አሁን አሁን ጥቂት መነቃቃት ጀመሩ እንጂ አብዛኛው 
ሰው የሀገሩን ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርስ ሄዶ 
የመጎብኘት ልምዱ አነስተኛ እንደነበር አፍ ሞልቶ 
መናገር ይቻላል፡፡

 ኢትዮጵያ ያሏትን የቱሪስት መስህቦች በአግባቡ 
አልምታ ባለመጠቀሟ በተለምዶ ጭስ አልባው 
ኢንዱስትሪ ከሚባለው የቱሪዝም ዘርፍ የሚገባትን 
ያህል ጥቅም እያገኘች አልነበረም ማለትም 
ይቻላል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ለቱሪስቶች ምቹ ሁኔታ 
ስላልተፈጠረ ነው፡፡ የውጭ ሀገር ዜጎች (ቱሪስቶች) 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንዲጎበኙና የመጡትም 
ረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ለማድረግ ለቱሪስቶች ሳቢና 
ማራኪ ነገሮችን ማመቻቸት ስለሚያስፈልግ ነው፡፡ 
ለምሳሌ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችን፣ ሎጅዎችን፣ 
የማይቆራረጥ ቴክኖሎጂን፣ ወደ ቱሪስት መዳረሻዎች 

የሚወስዱ ምቹና ደረጃቸውን የጠበቁ መንገዶችን፣ 
ንፁሕ የመጠጥ ውሃን፣ መብራትን ወዘተ በበቂ 
ሁኔታ ማዘጋጀት  ያስፈልጋል፡፡ ሌሎች ባለድርሻ 
አካላትን በማስተባበር የአንበሳውን ድርሻ ወስዶ 
መሥራት ያለበት የቱሪዝም ሚኒስቴር ነው ቢባልም 
ሌሎች ባለድርሻ አካላት መተባበር ይጠበቅባቸዋል። 
የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ካልተባበሩ 
የቱሪዝም ሚኒስቴር ብቻውን የሚፈጥረው አንዳችም 
ነገር አይኖርም፡፡

ምክንያቱም መንገድን፣ መብራትን፣ ንፁሕ ውሃን 
የሚመለከታቸው አካላት ካልሠሩ፣ ቴክኖሎጂን 
የሚመለከታቸው አካላት ካላስፋፉ፣ ሆቴሎችንና 
ሎጅዎችን ባለሀብቶች ካልገነቡ  ቱሪዝም ሚኒስቴር 
ብቻውን ምን ሊያደርግ ይችላል? ስለዚህ “ጥርስና 
ከናፍር ሲተባበር ያምር” እንዲሉ የተቀዛቀዘው 
የቱሪዝም እንቅስቃሴ ጨምሮ ኢትዮጵያ 
ከቱሪዝም ትሩፋቱ ተጠቃሚ እንድትሆን ከተፈለገ 
ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተባብረው መሥራት 
ይኖርባቸዋል፡፡ ትብብሩ ግን እነዚህ አካላት ብቻ  
ሳይሆን ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች፣ የኃይማኖት 
መሪዎች፣ ታዋቂ ሰዎችን ጭምር ማካተት ይጠበቃል 
የሚል አስተያየት አለኝ፡፡ 

በርግጥ ኢትዮጵያ ካላት ተፈጥሯዊና ታሪካዊ 
የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች አንጻር ሲታይ ከቱሪዝም 
ዘርፉ የሚገባትን ያህል እየተጠቀመች ነበር ማለት 
የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ከግብፅ፣ ከኬንያ፣ 
ከኡጋንዳና ከሌሎች የኢትዮጵያ አጎራባች ሀገሮች ጋር 
ሲነጻጸር ግን የኢትዮጵያን ያህል የቱሪስት መዳረሻ 
መስህቦች ሳይኖራቸው የቱሪዝም ፍሰታቸው 
ከኢትዮጵያ የተሻለ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን ሲናገሩ 
ይደመጣሉ፡፡ 

 ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ቱሪስቶች ፍሰት 
እንዲጨመር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኃላፊነት 
አለበት ብዬ አስባለሁ፡፡ ምክንያቱም ቱሪስቶች ወደ 
ኢትዮጵያ ሲመጡ ለሚጎበኟቸው ቦታዎች፣ ለሆቴል 
ባለቤቶች፣ ለሎጅ ባለቤቶች፣ ለአስጎብኚዎች እና 
ለመሳሰሉት አካላትን ብቻ ሳይሆን  በጥቃቅንና 
አነስተኛ ሥራዎች  ላይ ለተሠማሩ አካላት  ጭምር 
የሥራ እድል ስለሚፈጥር ነው፡፡ ለምሳሌ መኪና 
ለሚያከራዩ፣ ጫማ ለሚጠርጉ፣ ባሕላዊ ዕቃዎችን 
አምርተው ለሚሸጡ፣ የጋማ ከብቶችን ለሚያከራዩ 
ወዘተ ሰዎች ሁሉ የሥራ ዕድል የሥራ ዕድል 
ይፈጥርላቸዋል፡፡

በ2012 ዓ.ም የተከሰተው ኮቪድ 19 ወረርሽኝ 
ከጎዳቸው የኢኮኖሚ ዘርፎች አንዱ የቱሪዝም ዘርፉ 
ነው፡፡ አበው “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ 
ሆነና ከኮቪድ በኋላም በአንዳንድ አካባቢዎች 
እየተፈጠረ ባለው የፀጥታ ችግር ምክንያት የጭስ 
አልባውን ኢንዱስትሪ ውሃ ተቸልሶበት እስካሁንም 
እንደተቀዛቀዘ ይገኛል፡፡ ይህ በመሆኑም በፊት 
ከቱሪዝም ዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም እንኳን ማግኘት 
ባለመቻሉ በዘርፉ ተሰማርተው የነበሩ አካላት 
አሁንም ድረስ ገቢያቸው ቀንሷል፡፡ ሙሉ በሙሉ 
ገቢያቸው የተቋረጠባቸው አካላትም ችግር ላይ 
እንደወደቁ በየጊዜው ሲነገር ይሰማል፡፡

 ስለዚህ በተለያዩ አጋጣሚዎች የተቀዛቀዘው 
የቱሪስቶች ፍሰት ወደ ነበረበት እንዲመለስ 
የሚመለከታቸው አካላት በትብብር መሥራት 
አለባቸው፡፡ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ብቻ 
ሳይሆን ከነበረበትም ከፍ እንዲል የቱሪዝም 
ሚኒስቴርና ባለድርሻ አካላት በትኩረት መሥራት 
የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል፡፡ የውጭ ሀገር ዜጎች 
(ቱሪስቶች) በአንድ አካባቢ ያለውን የቱሪስት 
መስህብ ሊጎበኙ ሲጓዙ በሚያልፉባቸው አካባቢዎች 
ያሉ ዜጎችን ተጠቃሚ እያደረጉ ስለሚሄዱ ሁሉም 
የክልል መንግሥታት ኃላፊዎችም ለዘርፉ ትብብርና 
ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አስባለሁ፡፡ 
ለምሳሌ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን፣ የፋሲለደስ 
ቤተ መንግሥት ግንብን፣ የጅማ አባጅፋር ቤተ 
መንግሥትን ወዘተ ሊጎበኙ የሚጓዙ ቱሪስቶች 
በሚያልፍባቸው አካባቢዎች አርፈው  ቁርሳቸውን፣ 
ምሳቸውንና እራታቸውን በልተው ሊሄዱ ይችላሉ፡፡ 

አልጋ ተከራይተውም ያድራሉ፡፡ 
ባለፉባቸው አካባቢዎች የሆቴሉን የአልጋ 

ክፍሎች ተከራይተው ያደሩ ቱሪስቶች  ቁርሳቸውን፣ 
ምሳቸውን እና ራታቸውን ከመብላታቸው 
በተጨማሪ በአነስተኛ የሥራ ዘርፍ ለተሠማሩ ሰዎች 
የሥራ ዕድል ስለሚፈጠር ቡና ጠጥተው፣ ጫማ 
አስጠርገው፤ ባሕላዊ ዕቃዎችን ገዝተው ሊያልፉ 
ይችላሉ፡፡ የቆይታ ጊዜያቸው  ረዘም ላለ ቀናትም 
ይሆናል። ቱሪዝም የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ 
ጠቀሜታው ብዙ ስለሆነ የቱሪዝም ሚኒስቴር 
ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተባብሮ በመሥራት 
የተቀዛቀዘውን ቱሪዝም ለማነቃቃት ትልቅ ኃላፊነት 
ያለበት ይመስለኛል፡፡ እየተሰሩ ያሉት የቱሪስት 
መዳረሻዎችም በተገቢው መንገድ መጎብኘትና ገቢ 
ማመንጨት የሚችሉት  በሁሉም መልክ ምቹ ሁኔታ 
ሲፈጠር ነው።  

በቀጣይም በገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት 
ሰባት የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች ለመሥራት 
በመታቀዱም በኢትዮጵያ ያሉ የቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎች ተሠርተው ሲጠናቀቁ የተለያዩ ጥቅሞችን 
ያስገኛሉ፡፡ አንደኛ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ያሉ 
የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች ሲሰፉ ብዙ ቱሪስቶች 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ስለሚጎበኙ ከቱሪዝም 
ዘርፉ ብዙ ገቢ ይገኛል፡፡ ሁለተኛ የቱሪስት መዳረሻ  
ቦታዎች በሰፉ ቁጥርም  የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን 
ለማግኘት በሚያልፉባቸው ቦታዎች ለሚገኙ ሌሎች 
ዜጎችም የሥራ ዕድል ይፈጥራል፡፡ ሦስተኛ በሁሉም 
አካባቢዎች የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች ተደራሽ 
ሲሆኑ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ይኖራል፡፡

ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫዎች የቱሪዝም 
መዳረሻ ቦታዎችን ማስፋት በመላው የሀገሪቱ ክፍል 
ለሚኖሩ ዜጎች የሥራ ዕድል ስለሚፈጥር ዜጎችን 
ሥራ ለመፈለግ ወደ ውጭ ሀገር ማማተር እንዲቀር 
ያደርጋል፡፡ የሀገሪቱ ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጠረላቸው 
ማለት ደግሞ ወደ ውጭ በመሄድ የሚደርስባቸውን  
ከእንግልትና ሞት የሚያስቀረው ስደት ታሪክ 
ይሆናል፡፡ 

ቱሪዝም በሁሉም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች 
ከተስፋፉ ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያን 
ለመጎብኘት ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጡ የውጭ 
ምንዛሪ እንድታገኝ ትልቅ ዕድል ይፈጥርላታል። 
በገበታ ለሀገር በተጀመረው ፕሮጀክት ሰሞኑን 
የተመረቀውን የጎርጎራን የኢኮ ሪዞርትን ጨምሮ የሃላላ 
ኬላ፣ ጨበራ ጩርጩራ፣ ወንጪ ሐይቅ ተሠርተው 
መጠናቀቃቸው ለብዙ ሰዎች የሥራ ዕድል ከመፍጠሩ 
በተጨማሪም ፕሮጀክቶቹ ሲሰሩም የሥራ ዕድል 
ስለፈጠረ ለሀገር ኢኮኖሚ መነቃቃት ትልቅ ሚና 
የተጫወተ ይመስለኛል፡፡ ነገር ግን አዳዲስ የቱሪስት 
መዳረሻ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በዩኒስኮ 
ለተመዘገቡ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችም ትኩረት 
በመስጠት ይዞታቸውን ማሻሻል አስፈላጊ ነው።

የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን ማስዋብና ማስፋፋት 
ብቻውን  የቱሪስት ፍሰቱን ለመጨመር በቂ ይሆናል 
ብሎ ማሰብ አይቻልም።  ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ 
መጥተው እንዲጎበኙ ሰፊ የማስተዋወቅ ሥራዎችን 
መሥራትም ያስፈልጋል፡፡ የማስተዋወቅ ሥራዎችን 
ለመሥራት ደግሞ መጽሔቶችና ብሮሸሮችን(በራሪ 
ጽሑፎች) አዘጋጅቶ በመላው ዓለም ተደራሽ 
በሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ሰፊ ሽፋን 
ባላቸው የውጭ ቋንቋዎች ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። 
የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን ለማስተዋወቅ በሀገሪቱ 
የሚገኙ የመንግሥትም ሆነ የግል መገናኛ ብዙሃን 
ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ብዬም 
አስባለሁ።

 ሀገርን ወክለው በውጭ ሀገር የተመደቡ 
አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች የቱሪዝም ዘርፉን 
ማስተዋወቅ ኃላፊነት ስላለባቸው በሀገሪቱ ያሉ 
የቱሪስት መስህቦችን ለማስተዋወቅ ሌት ተቀን 
በትኩረት መሥራት አለባቸው፡፡ ሁሉም ዜጋ 
በየአለበትና በየተሰማራባት መስክ ሁሉ የቱሪዝም 
አምባሳደር መሆን ይጠበቅበታል።  የዛሬን አበቃሁ፤    

    ቸር እንሰንብት!

 የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን 
ማስዋብና ማስፋፋት ብቻውን  
የቱሪስት ፍሰቱን ለመጨመር 

በቂ ይሆናል ብሎ ማሰብ 
አይቻልም። ቱሪስቶች ወደ 

ኢትዮጵያ መጥተው እንዲጎበኙ 
ሰፊ የማስተዋወቅ ሥራዎችን 

መሥራትም ያስፈልጋል
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ወጣቶች  
ማህበራዊ 

«ሱሰኝነትን የዘመናዊነት መገለጫ አድርጎ መውሰድ አላዋቂነትን የሚያሳይ ነው»

ክብረአብ በላቸው 

ሱስ በጣም ውስብስብ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል 
አንዱ ነው፡፡ በሱስ የመያዝ ምክንያቶችም 
እንደ ሰው፣ እንደ አካባቢውና እንደ አኗኗራችን 
ሊለያይ ይችላል፡፡ በአጠቃላይ ግን ሰዎችን 
ለሱስ ይዳርጋሉ ወይም ተጋላጭ ያደርጋሉ 
ተብለው ከሚታመንባቸው ምክንያቶች መካከል 
ለጭንቀትና መፍትሔ የማጣት ስሜት መሰማት 
ነው፡፡ ለችግር ወይም ለጭንቀት ቀጥተኛ መፍትሔ 
ከመፈለግ ይልቅ ሱስን እንደ ጊዜያዊ መጠለያ 
መጠቀም፤ እንደ አጋጣሚ ተጀምሮ ራስን ማላቀቂያ 
መንገዶችን አለማወቅ ውስጥ የሚከት ነው፡፡ ተስፋ 
መቁረጥ፣ ለራስ ያለ ክብር ወይም ስለራስ ያለ 
አመለካከት ዝቅ ማለት፣ የአቻ ግፊት፣ በአቻዎች 
ተቀባይነትንና ተወዳጅነትን መሻት ወዘተ... የሱስ 
መነሻ ምክንያቶች ሊሆኑ ከሚችሉ ሁኔታዎች 
መካከል ይገኙበታል።

በኢትዮጵያ ከሕዝብ ቁጥሯ ከፍተኛ ድርሻ 
የሚይዘው ወጣቱ በተለያዩ የሱስ ዓይነቶች 
ማለትም በጫት፣ በሲጋራ፣ በመጠጥና መሰል የሱስ 
ዓይነቶች ተዘፍቆ እንደሚገኝ የተለያዩ ጥናቶች 
ያሳያሉ። በዚህም ሀገሪቱ ማግኘት የሚገባትን 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንደምታጣ የተለያዩ ጥናቶች 
ያሳያሉ።

ጋዜጠኛና የፀረ ሱስ አክቲቪስት የሆነው ወጣት 
አሸናፊ ግዛው ወይም በቅፅል ስሙ (አሼ ታለንት) 
ተወልዶ ያደጋው በሲዳማ ክልል ሀዋሳ ከተማ 
ነው። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን 
በትውልድ ከተማው ሀዋሳ ተከታትሎ  ለከፍተኛ 
ትምህርቱ በትውልድ ከተማው ሀዋሳ ወደሚገኘው 
ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ በማቅናት በቋንቋዎችና ሥነ 
ጽሑፍ በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቋል።

ከ13 ዓመታት በላይ ለሚሆኑ ጊዜያት በፀረ 
ሱስ አክቲቪስትነቱ የሚታወቀው ወጣት አሸናፊ 
ወደዚህ ሥራው እንዲገባ መነሻ ምክንያት ስለሆነው 
ነገር ሲናገር፤ “ልጅነቴን ያሳለፍኩበት አካባቢ 
የተለያየ ዓይነት የሱስ ልምምዶች የሚዘወተሩበት 
ከመሆኑ ባሻገር ወላጅ አባቴም የአልኮል መጠጥ 
ሱሰኛ ነበር፤ ይህ በልጅነት ያሳለፍኩት ሕይወት 
የፈጠረብኝ ቁጭት ነው ሱስን አምርሬ እንዲጠላና 
እንዲታገል ምክንያት የሆነኝ፡፡” ይላል።

“በተለይ ሁለተኛ ደረጃና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ 
በነበረበት ወቅት የተለያየ ስያሜ ተሰጥቷቸው 
የሚከበሩ በዓላት ምን ያህል ወጣቶች በአፍላ 
ዕድሜያቸው ወደ ሱስ እንዲገቡ ምክንያት 
እንደሆናቸው ተረዳሁ፤” የሚለው ወጣት አሸናፊ፣ 
ይህንኑ ለመከላከል ከልጅነቱ ጀምሮ የተለያየ ጥረት 
ሲያደርግ እንደቆየ ተነግሮ፤ ሱስ በቤተሰቡ ውስጥ 
ያሳደረውን ተፅዕኖ፣ ወጣቶች ላይ እያመጣ ያለውን 
አደገኛ ችግር ለመከላከል ወደ ፀረ ሱስ ሥራው 
በማተኮር ሙሉ ሕይወቱን እንዲሰጥ ምክንያት 
እንደሆነው ይገልጻል።

አሼ ታለንት፣ ‘ፕሮፋይል ሚዲያና ኮሚኒኬሽን’ 
የተባለ ኤዲቶሪያል ፖሊሲውን የጸረ-ሱስ ቅኝት 
ያደረገ የግል  የሚዲያና ኪነጥበብ ድርጅት መስርቶ  
ከ13 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል ፈጥሮ 
የቢሮ መሠረቱን ሀዋሳ እና አዲስ አበባ አድርጎ 
በመሥራት ላይ የሚገኝ ወጣት ነው፡፡ ወጣቱ፣ 
የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ፣ ሱሰኝነትን 
ለመከላከል ወሳኝ ስለመሆኑ ይናገራል።

ላለፉት 13 ዓመታት ከሱስ፣ አደንዛዥ ዕፅና 
አደንዛዥ አስተሳሰቦች ነፃ ማህበረሰብ የመፍጠር 
ራዕይ አንግቦ ሥራውን የሚሠራው ወጣት አሸናፊ 
በዋናነት አራት መሠረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረቱን በማድረግ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ 
ይናገራል።

የመጀመሪያው የሰው ልጅ በሰውነቱ ያገኘውን 
ጥበብና ፀጋ ሱስ ምን ያህል እንደሚጎደው 
በማሳየት ፈጣሪ የሰጠውን አቅም ሳይረዳ 
እንዳያልፍ (ሳይንሳዊ ተሰጥኦ አጋዥ መፍትሔ) 
በሚል መርህ በተለይ ወጣቶች ያላቸውን ጥበብ 
ተጠቅመው ለራሳቸው ሆነ ለማህበረሰቡ በጎ 

አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ የተለያዩ ሥራዎችን 
እንደሚሰራ ይናገራል።

“ሰው ጥሪውን ሲያውቅ አጉል ነገር ውስጥ 
አይገባም” የሚለው ወጣት አሸናፊ፤ ገንዘብ 
በማውጣት እንጂ በነፃ በማይገኝ ሱስ ውስጥ 
ገንዘቡን ከፍሎ እራሱን የሚጎዳው ጥሪውን 
ባለማወቁ የተነሳ ነው ይላል፡፡ በመሆኑ ይህንን 
ከግምት በማስገባት ግንዛቤ ለመፍጠር ለአብነት 
የአሼ ታለንት የጸረ-ሱስ የቁንጅና ውድድር እና 
ፋሽን ሾው በመዘጋጀት ወጣቶች ያላቸውን ነገር 
ማስተዋወቅ እንዲችሉ ዕድል የመፍጠር ሥራ 
እንደሚሰራ ያስረዳል።

በሁለተኛ ደረጃ (አዎንታዊ ዓለም አቀፋዊነት) 
በሚል መርህ ዘመን አመጣሽ በሆኑ የቴክኖሎጂ 
ውጤቶች ምክንያት በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ 
ተፅዕኖ መነሻ ወደ ሱስ የሚገቡ ወጣቶች ቁጥር 
ከፍተኛ ነው። አንድ የሚያደንቁት ሰው ሲያደርግ 
ያዩትን እነርሱም ለመተግበር ይሞክራሉ፡፡ ይህ 
በተለይ ከማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋት ጋር ተያይዞ 
ችግሩ እየጎላ የመጣ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ 
ወጣቱ፣ ዓለም አቀፋዊነትን በበጎ ነገር እንረዳ 
በሚል ወጣቶች የሌሎች ሰዎችን መጥፎ የሕይወት 
ልምድ ተካፋይ እንዳይሆኑ ጥረት እንደሚያደርግ 
እንደሆነ ይገልጻል።

በሶስተኛ ደረጃ (የአስተሳሰብ ልማትና 
ኢትዮጵያዊ ከፍታ) በሚል መርህ ሥራዎችን 
እንደሚሰሩ የሚናገረው ወጣት አሸናፊ፣ የዚህ 
ምክንያትም ሰው ነገሮችን በበጎነት መመልከት 
የሚችለው ያለው አመለካከት የጠራ ሲሆን ብቻ 
በመሆኑ ይህንን ለማሳደግ ወጣቶች ሱሰኝነትን 
በተመለከተ ስለጎጂነቱ በቂ እውቀት እንዲኖራቸው 
የሚያደርጉ የሚዲያ ሥራዎችን እንደሚያከናውን 
ያብራራል።

ሱስ በባህርዩ የአዕምሮ ጤና ችግር ጭምር 
እንደሆነ የሚናገረው አሸናፊ፣ አስተሳሰብን 
የሚያደንዝ፣ አመለካከትን የሚያበላሽ፣ ለነገሮች 
ያልተገባ ዕይታ እንዲኖረን የሚያደርግ መሆኑን 
ያመለክታል፡፡ ይህ ደግሞ የሀገር ዕድገት ላይ 
የሚኖረው አሉታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ 
ይህንን ለመከላከል የተለያዩ ሥራዎች በኪነጥበብ 
ድርጅቱ አማካኝነት እንደሚሰራ ይናገራል።

“የተማርኩት ሀገርና ማህበረሰብ ለማገልገል 
ነው፡፡” የሚለው ወጣት አሸናፊ፣ እስከ አሁን 
በቆየባቸው የፀረ ሱስ ሥራዎች፤ ከ20 በላይ  የጸረ-
ሱስ ሩጫ፣ የእግር ጉዞና የጎዳና ላይ ትምህርታዊ  
ትርዒት፣ ከ13 በላይ ዓመታዊ የጥንዶች ፌስቲቫል፣ 

ከአንድ ሺ 500 በላይ የቀጥታ ሥርጭት የአሼ 
ታለንት ፕሮፋይል የጸረ-ሱስ ቅኝት የሬዲዮ 
ዝግጅት፣ ከ30 በላይ የቲቪ ፕሮዳክሽኖች፣ ሶሻል 
ሚዲያን ለበጎ አላማ የሚያነሳሳ በማህበራዊ ሚዲያ 
በርካታ የጸረ-አደንዛዥ አስተሳሰብ መልዕክቶችን 
ጨምሮ  ከ15  ሺ በላይ በራሪ የመልዕክት 
ወረቀቶችን ማሰራጨት ተችሏል፡፡ እንዲሁም 
በተለያዩ የሕትመት ሚዲያ አምዶች ላይ ጽሑፎች 
በማዘጋጀት ወጣቱን ከተለያየ ሱስ ለመታደግ 
ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ ይናገራል።

በተጨማሪም በኢትዮጵያ የምግብ እና 
የመድኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 
ውስጥ ለተካተተው በብሮድካስት ሚዲያ አልኮል 
ምርት ማስተዋወቅ፣ ከትምባሆ እና ተያያዥ 
ጉዳዮች ጋር ላለው ሕግ መውጣት የራሳችንን 
ድርሻ ተወጥተናል የሚለው ወጣት አሸናፊ፤ 
በአሁን ሰዓት በመንግሥትና በሕዝብ እንዲሁም 
በተለያዩ ሚዲያዎች ተቋማትና የማህበረሰብ 
ክፍሎች ከሱስና አሉታዊ የመጤ ባሕሎች/ልምዶች  
ጋር ተያይዞ ላለው ትኩረት የአሼ ታለንት ሚና 
ከፍተኛ ነው። ለዚህም  ከተለያዩ አካላት የተሰጡት 
ዕውቅናዎች ማረጋገጫ በመሆናቸውን ይጠቅሳል።

“አደንዛዥ ዕፆችና አስተሳሰቦች በሀገር ላይ 
እያሳደሩት ያለው ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው፡፡” የሚለው 
ወጣት አሸናፊ፣ “ስለዚህ ማህበረሰቡ ስለጉዳዩ 
የነቃ አመለካከት ሊኖረው ይገባል፤ መንግሥትም 
እንዲሁ ከሽብርተኝነት ቀጥሎ ለሀገር ደህንነት 
አደጋ የሆነውን ሱሰኝነት ለመከላከል ቁርጠኝነት 
ሊኖረው ይገባል፡፡” ይላል።

“ስለ ሱስ አደገኛነት ስናወራ ፈተና የሆነብን 
ሃይማኖታዊ አጀንዳ የምናነሳ የሚመስለው ሰው 
አመለካከት ነው፡፡” የሚለው አሸናፊ፣ “ይህ 
የሚፈጥረው ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው። በወጣቱ 
በኩል ደግሞ ሱስ በቁም የሚገድል በሽታ መሆኑን 
ለማስረዳት ጥረት በምናደርግበት ወቅት እኛን 
ነገሮች የማይገቡን በተለምዶ ቋንቋ (ፋራ) አድርጎ 
በመውሰድ ሱሰኝነትን የዘመናዊነት አንዱ መገለጫ 
አድርጎ የመውሰድ ችግር አለ፤ ይህ እጅግ አደገኛ 
የሆነና መቀረፍ ያለበት አመለካከት ነው፡፡” ሲልም 
ያክላል።

“ሱሰኛ ባለበት ሰላም አይኖርም፡፡” የሚለው 
ወጣት አሸናፊ፣ በርካታ የወንጀል ልምምዶች ሱስን 
ተገን በማድረግ የሚመጡ ናቸው። አሁን በሀገሪቱ 
ለሚከሰቱ ወንጀሎች ሱስና አደንዛዥ ዕፅ በአንድም 
ሆነ በሌላ መንገድ የራሱን ድርሻ እየተወጣ 
እንደሚገኝ ያስረዳል።

“ሁላችንም ስለችግሩ እኩል መረዳት ሊኖረን። 
ሀገር የሚለውን ትልቅ ነገር በማስቀደም ለጉዳዩ 
ትኩረት መስጠት ካልተቻለ ለውጥ ማምጣት 
አይቻልም፤ ስለዚህ በተለይ ጉዳዩ የሚመለከታቸው 
አካላት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ወጣት ለማዳን 
መሥራት አለባቸው በማለትም ለጉዳዩ አጽንኦት 
ይሰጣል፡፡ 

“በሀገራችን አሁን ባለው ሁኔታ የማይጠጣና 
የማይቅም ሞኝ፤ በተቃራኒው በሱስና አደንዛዥ 
ዕፅ የተጠመደ ግን የነቃ ወይም በተለምዶ (አራዳ) 
ተደርጎ ይወሰዳል፡፡” የሚለው ወጣት አሸናፊ፣ ይህ 
አደገኛ ልምምድ መቀረፍ አለበት፤ በሱስ ደንዝዞ 
እራሱን ያላገኘው እንጂ ከሱሰኝነት የፀዳ ሰው 
(ፋራ) ሊሆን አይችልም፡፡” ይላል።

ማህበረሰብና ሕዝብ የሚሳተፍበት እንቅስ 
ቃሴ ሀገራዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል 
የሚናገረው ወጣት አሸናፊ፣ በኢትዮጵያ ሱስና 
አደንዛዥ ዕፅ መከላከል ትኩረት ያልተሰጠው 
ጉዳይ ነው። ስለዚህ በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች 
ላይ እንደመጣናቸው አዎንታዊ ለውጦች ሁሉ 
በፀረ ሱሰኝነት እንቅስቃሴም በጉዳዩ ክብደት 
ልክ ትኩረት በመስጠት መረባረብ እንደሚገባ 
ይናገራል።

“ኢትዮጵያ የወጣት ሀገር ናት፡፡” የሚለው 
አሸናፊ፣ የወጣት ሀገር አሁን ምን እንደምትመስል 
እያየን ነው። በየመንደሩ ትውልዱን የማያንጽ 
እንደመጠጥ እና የጭፈራ ቤቶች፣ ማደንዘዣ 
ማዕከላት ተበራክተዋል፤ ይህ የሚታይ እውነት 
ነው፡፡ ስለዚህ መንግሥት እና ማህበረሰቡ በጉዳዩ 
አንገብጋቢነት ልክ ትኩረት ሰጥተው ችግሩን 
ለመቀነስ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል ይላል።

ሱሰኝነትና የአደንዛዥ ዕፆች አጠቃቀም የሀገር 
ህልውና አደጋ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 
በዚህ ልክ መግባባት ካልተፈጠረ የተወሰኑ ሰዎች 
አጀንዳና የዘመቻ ሥራ ሆኖ ነው የሚቀረው፡
፡ በዚህ ደግሞ ተገቢውን ውጤት ማምጣት 
አይቻልም ይላል።

ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የራሷ 
በቂ ችግሮች እንዳሉበት የሚናገረው አሸናፊ፣ 
እያንዳንዱ ሰው የመፍትሔ አካል መሆን አለበት፤ 
የፀረ ሱስ እንቅስቃሴን በተመለከተ በተለይ ወጣቱ 
ቢያንስ ሱሰኛ ባለመሆኑ ለሀገር ተጨማሪ ሸክምና 
ችግር ባለመሆን የራሱን ድርሻ መወጣት እንዳለበት 
ያስረዳል።

ሳይቅሙ መንቃት፤ ሳይጣጡ መዝናናት፤ 
ይቻላል የሚለው አሸናፊ፣ ሱስና መዝናኛን ቀላቅሎ 
ማየት እንዲሁም ሱስና ሃይማኖትን ቀላቅሎ ማየት 
ትክክል አይደለም፡፡ ስለዚህ ሱስ ትውልድ ገዳይ 
የሀገር ችግር መሆኑን መገንዘብና እራስን ከዚህ 
ባርነት ነፃ በማድረግ ጠቃሚ ዜጋ መሆን ይቻላል 
ይላል።

ዘወትር ማክሰኞ እና ሐሙስ ከምሽቱ ከሁለት 
ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት በኤፍ.ኤም አዲስ 97 
ነጥብ አንድ ሬዲዮ ‘አሼ ታለንት ፕሮፋይል’ የተሰኘ 
ትኩረቱን ፀረ ሱስና አደንዛዥ ዕፅ ላይ ያደረገ 
የመረጃና የመዝናኛ የሬዲዮ ዝግጅት አለው። 
የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ እና አቅራቢ የሆነው 
ወጣት አሸናፊ፣ በዚህ ሥራው በወጣቶች ላይ 
በጎ ተፅዕኖ ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ 
ይናገራል።

ወጣት አሸናፊ በመጨረሻም ባስተላለፈው 
መልዕክት፤ አንድ የኢትዮጵያ ወጣት በዓለም 
ላይ ያለን ወጣት ማየት አለበት፤ ለምሳሌ አንድ 
አሜሪካዊ ወጣት ዓላማው ናሳ መግባት ከሆነ፤ 
ኢትዮጵያዊ አቻው ዓላማው የጫት ማሳ መሆን 
የለበትም፤ ወጣትነት ደስ የሚል ጊዜ ነው፡፡ ስለዚህ 
ወጣቱ ይህንን ወርቃማ የዕድሜ ዘመኑን ተጠቅሞ 
ነገውን ብሩህ ለማድረግ ያለሰለሰ ጥረት ማድረግ 
እንዳለበት ያስገነዝባል። ሱሰኝነትን የዘመናዊነት 
መገለጫ አድርጎ መውሰድ አላዋቂነትን የሚያሳይ 
ነውና ቆም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው ብሏል፡፡ 

-ጋዜጠኛ አሸናፊ ግዛው

ለምሳሌ አንድ አሜሪካዊ 
ወጣት ዓላማው ናሳ መግባት 

ከሆነ፤ ኢትዮጵያዊ አቻው 
ዓላማው የጫት ማሳ መሆን 

የለበትም፤
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የምድር በረከት
ገና ያልተነካው የኢትዮጵያ የኦፓል ማዕድን ሀብት

ወርቅነሽ ደምሰው

ኢትዮጵያ በወርቅ ማዕድኗና ምርቷ ትታወቃለች፤ 
መታወቅ ብቻም አይደለም ከማዕድኑ በሰፊው 
ተጠቃሚ እየሆነችም ትገኛለች፡፡ የወርቅ ማዕድኑ 
በአብዛኛው በባሕላዊ መንገድ የሚለማ ቢሆንም፣ 
ቁጥራቸው ይነስ እንጂ በኩባንያ ደረጃም የሚለማበት 
ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል፡፡ 

ለተለያዩ ጌጣጌጥ መሥሪያነት የሚውሉ እንደ 
ኦፓል፣ ኤመራልድ፣ ሳፋየር፣ ሩቢ፣ አጌት እና ኳርትዝ 
የመሳሰሉ የከበሩና የጌጣጌጥ ማዕድናት በብዛት 
እንዳሏት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተለይ በኦፓል 
ማዕድኗ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምታተወቅ ስትሆን፣ 
ከአውስትራሊያ ቀጥሎ ለዓለም የኦፓል ማዕድን 
በማቅረብ ሁለተኛዋ ሀገር መሆኗን መረጃዎቹ 
ያመለክታሉ፡፡ በዓለም የትኛውም አካባቢ  የማይገኝ 
ጥራት ያለው ብርቅዬ ጥቁር  ኦፓል የሚገኘው 
በኢትዮጵያ ብቻ መሆኑም ይገለጻል፡፡

 እነዚህ በከበሩ ማዕድናት ያሏት ሀብቶቿ በደንብ 
ተለይተው ያልታወቁ፣ ብዙ ያልተሰራባቸው  እና ገና 
ያልተነኩ በመሆናቸው ጥቅም ላይ ሳይውሉ ኖረዋል። 
መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፤ በሀገሪቱ ከ40 
በላይ የከበሩ ማዕድናት ዓይነቶች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ 
ማዕድናት በሳይንሳዊ መንገድ ተጠንተው ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታቸው በደንብ ተለይቶ ባይታውቅም፣ 
በባሕላዊ መንገድ እየተመረቱ ጥቅም ላይ እየዋሉም 
ናቸው፡፡ 

አሁን ላይ ወርቅና ሌሎች መሰል  ማዕድናት 
በመጠኑም ቢሆን ጥቅም ላይ ከዋሉ ማዕድናት 
መካከል  ይጠቀሳሉ፡፡ ይሁንና ከወርቅ የበለጠ ዋጋ 
ሊያወጡ የሚችሉና በሀገሪቱ በብዛት  እንደሚገኙ  
የሚነገራላቸው የከበሩ ማዕድናት በሚፈለገው ልክ 
ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሲደረግ አይስተዋልም፡፡  
ማዕድናቱ ግን በባሕላዊ መንገድ እየተመረቱ ለዓለም 
ገበያ እየቀረቡ የሚገኙ የከበሩ ማዕድናት አሏት። 
እነዚህ ማዕድናት ለውጭ ገበያ እየቀረቡ ያሉት 
ምንም ዓይነት እሴት ሳይጨመርባቸው በመሆኑ 
ሀገሪቱ ከእነዚህ ማዕድናት በሚገባ ተጠቃሚ 
እየሆነች አይደለችም፡፡ ከእነ ችግሩም ቢሆን ከእነዚህ  
የከበሩ ማዕድናት መካከል ለውጭ ገበያ እያቀረበች 
የምትገኘው  የኦፓል ማዕድንን ነው፡፡ 

  የአርኪዎሎጂ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት፤ 
የሰው ልጅ ‹‹ኦፓል›› ከተሰኘው ማዕድን  የመገልገያ 
መሳሪያ  መሥራት የጀመረው  ከክርስቶስ ልደት 
በፊት  ከአራት ሺ ዓመተዓለም አካባቢ ነበር፡፡ ከዚህ 
ጊዜ ጀምሮ የኦፓል ማዕድንም  በተለይ ለጌጣጌጥ 
መሥሪያነት ሲያገለግል ቆይቷል፤ አሁን እያገለገለ 
ነው።

ኦፓል ምንድን ነው?
ከድረ ገጾች የተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት፤  

ኦፓል  የሚለው ቃል ከላቲኑ ‹ኦፓለስ› የተወሰደ 
ሲሆን፣ ትርጉሙም ውድ ጌጣጌጥ ማለት  ነው። 
በግሪክ ደግሞ ‹ኦፓሎስ› ከሚለው ቃል የተወሰደ 
ሲሆን፤ በብርሃን አማካኝነት የሚቀያየር የቀለም 
ለውጥ የሚሳይ ማለት ነው፡፡ 

 ኦፓል ሚስጥራዊ ውበትን የሚያንጸባርቅ 
ውብና ልዩ  የሆነ ማዕድን ነው፡፡ ከሲልካና ከውሃ 
የተውጣጣው ኦፓል በሊሞናይት በአሸዋ፣ በድንጋይና 
በባዝሌት ውስጥ በብዛት ይገኛል፡፡ በዝቅተኛ 
የሙቀት መጠን የጂኦሎጂካል ሁኔታ ሰፊ ክልል 
ውስጥ ይመሰረታል፡፡ ኦፓል  በሀይቆች ውስጥ 
ዲያቶም ሲልንድር የሚባል ደለል በመፍጠር ወይም 
እንደቀርከሃ ባሉ የየብስ ተክሎች ውስጥ ይቀመጣል፡
፡ ይህ የሚሆነውም በአቅራቢያው ባለው የሙቀት 
ምንጭ ወይም በሃይድሮተርማል እንቅስቃሴ  
ምክንያት ነው፡፡ 

ኦፓል  ውሃ አዘል የሲሊካ ማዕድን ነው፡፡ 
ከሶስት እስከ 21በመቶ  ያለው ውሃ ውህድ መጠን 
በሲሊካ ቁስ ውስጥ ሊገኝ ይችላል፡፡ ከስድስት እስከ 
11በመቶ  ድረስ ውሃ ያዘለ ሲሊካ ለጌጣጌጥነት ማዕድን 
አገልግሎት ይውላል፡፡ የኦፓል ውስጣዊ አካል (የውሃ 
ውህድ በመኖሩ) ከተለያየ አቅጣጫ ብርሃን ከገባ 

በኋላ ተመልሶ እንደሚወጣበት አቅጣጫና በቁሶቹ 
አሰበጣጠር አማካኝነት  ብርሃኖች ተበታትነው 
ሲወጡ ያማሩና የሰውን ልጅ የሚማርኩ ውበት 
የሚፈጥሩ ይሆናሉ፡፡

      የኦፓል ማዕድን ከፍተኛ ዋጋ እንዲያወጣ 
ሲባል የተለያዩ ሂደቶችን እንዲያልፍ ይደረጋል፤ 
በዚህም ይቆረጣል፣ በጥንቃቄ ይፀዳል። ለምሳሌ 
‹‹ጠጣር›› ኦፓል  በሚገባ የተቆረጠ እና በጥንቃቄ 
የፀዳ ኦፓል ነው። ጠጣር ኦፓል ለመሥራት የሳሳ እና 
ለመቆረጥ የማይበቃ ኦፓል ከሆነ ከሌሎች ማዕድናት 
ጋር ተቀላቅሎ የተለየ የከበረ ማዕድን ሆኖ ይዘጋጃል። 
‹‹ድርብ ኦፓል››  የሚባልም አለ፡፡ ይህም ከከበረው 
የኦፓል ማዕድን ጋር ሲነፃፀር ጠቆር ባለ ነገር የተሸፈነ፣ 
ወይም አሲድ በመሰለ ነገር ወፈር ያለ ሽፍን ያለው 
ነው።

       ኦፓል እንዴት ይፈጠራል? 
ኦፓል ከሲልከንዳይኦክሳይድና ውሃ እንደ 

ሚፈጠር መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ውሃ ወደ ምድር 
ሲወርድ ከአሸዋና ከድንጋይ ላይ ሲልከንን ያነሳና  
በስንጥቆችና  ባዶ  ቦታዎች ያስቀመጠዋል። ከጊዜ 
በኋላ  ውሃው ይተናል፤ የሲልካ ክምችት ይቀራል፡፡ 
በዚህ ሂደት ውስጥ ኦፓል ይመሰረታል፡፡ 

ይህ የምስረታ ሂደት  በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ዓመታትን ሊፈጅ ይችላል፡፡ በዚህም ምክንያት ኦፓል 
ልዩ የቀለም ጨዋታን ያመጣል፡፡ እንደተፈጠረበት 
አካባቢም የተለያዩ ቀለሞች ይኖሩታል። የኦፓል 
የውስጠኛው ክፍሉ አፈጣጠር ብርሃንን በውስጡ 
ሲያልፍ የመጉበጥ ወይም የመጣመም ሁኔታ 
ይፈጠርበታል። ኦፓል የሚፈጠረውም  በእንደዚህ  
ዓይነት ሁኔታ ነው፡፡

የኦፓል ማዕድን ነጭ፣ ግራጫ፣ ቀይ፣ ብርቱካናማ፣ 
ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ቀይ ቡኒ፣ ሮዝ፣ ሀምራዊ፣ 
ደማቅ አረንጓዴ፣ ቡና ዓይነት እና ጥቁር መልክ ይዞ 
ሊገኝ ይችላል። ከነዚህ ውስጥ ጥቁር ኦፓል እንደልብ 
አይገኝም፤ ነጭ እና አረንጓዴ ኦፓሎች ግን ለማግኘት 
እምብዛም የሚከብዱ  አይደሉም፡፡ ኦፓል ጨርሶ 
ብርሃን የማያሳልፍ፣  ከፊል ብርሃን አስተላላፊ እና ነጭ 
ጉም የመሰለ ሽፋን  ያለው በሚል በተለያዩ  ዓይነቶች 
ይገኛል፡፡  ለጌጣጌጥነት በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ 

በኢትዮጵያ የሚገኙ የኦፓል ዓይነቶች
ጥቁር ኦፓል፣ የእሳት ቀለም ያለው ኦፓል፣ 

የወሎ ኦፓልና ቀስተ ደመና ፣ ቀይ ኦፓል ፣ ነጭ 
ኦፓል እና የውሃ ቀለም ያላቸው የኦፓል ዓይነቶች 
በኢትዮጵያ  ይገኛሉ፡፡ በተለይ ጥራት ያለው ጥቁር 
ኦፓል /Exclusive Quality Rare Black Fire 
Ethiopian Opal/ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ የኦፓል 

ዓይነት ነው። በሀገሪቱ ለየት ያለ ጥራት ያለው ኦፓል 
ለመገኘቱ የመሬት አቅማመጥ ምክንያት  መሆኑን 
መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

      ሀገሪቱ ከ40 በላይ የከበሩ ማዕድናት ዓይነቶች 
መኖራቸው ይታወቅ እንጂ ያለው ማዕድን ክምችት 
መጠን በውል ባይታወቅም መጠኑ ከፍተኛ እና 
ሊሸፍነው የሚችለው ቦታ ሰፊ እንደሆነ ይገመታል። 
ክምችቱን ለማወቅም ሆነ የታወቁትን በአግባብ ጥቅም 
ላይ እንዲውሉ ማድረግ ላይ ገና ብዙ አልተሰራም፡፡ 

በኦፓል የሚታወቁ ሀገሮች  
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት፤ ከዓለም የኦፓል 

ማዕድን አብዛኛው የሚገኝባቸው ሀገሮች ኢትዮጵያና 
አውስትራሊያ ናቸው፡፡ አውስትራሊያ ኦፓል ለዓለም 
ገበያ በማቅረብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ 
የሀገሪቱ ኦፓል  ምርት በውድ ዋጋ እየተሸጠ ይገኛል፡፡ 

በአንጻሩ የኢትዮጵያ ኦፓል የሚያምርና በጥራቱ 
ከአውስትራሊያው ኦፓል የሚበልጥ ቢሆንም፣ 
በአነስተኛ ዋጋ እየተሸጠ ይገኛል፡፡ በማዕድኑ ላይ  
ብዙም  ካለመሰራቱ ጋር በተያያዘ  በዓለም ገበያ ላይ 
ብልጫውን ይዞ ተጽዕኖ መፍጠር አልቻለም፡፡

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን መንግሥት 
ለማዕድን ዘርፉ በሰጠው ትኩረት ዘርፉ እያንሰራራና 
ለውጦች እያመጣ ይገኛል፡፡ በዚህም ሀገሪቱ  የኦፓል 
ማዕድንን ለዓለም ገበያ  በማቅረብ  በሁለተኛ ደረጃ 
ላይ  ትገኛለች፡፡ በሀገሪቱ የሚገኘው የኦፓል ቀለማት 
በተለየ መልኩ በየትኛውም የዓለም ሀገር ታይተው 
የማይታውቁ ዓይነት በመሆናቸው በዓለም ገበያ 
ተመራጭ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል፡፡ ይህ በዓለም 
ገበያ በኦፓል ከምትታወቀው አውስትራሊያ  ቀጥሎ 
የሁለተኛ ደረጃን  እንድትይዝ አድርጓታል፡፡ 

የኢትዮጵያ ኦፓል መገኛ አካባቢ
     የኦፓል ማዕድን በአማራ ክልል በወሎ አካባቢ 

በብዛት እንደሚገኝ ይታወቃል፡፡ በተለይም ወሎ 
ደላንታ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሆነ ኦፓል 
መገኛ ሆናለች፡፡ ኦፓል ብዙ ዓይነት ደረጃ አለው፤ 
እንደየደረጃው ዋጋው ይለያያል፡፡ ይህንን ማዕድን 
መፈለግና ማውጣት የተጀመረው ከአሥር ዓመታት 
በፊት ጀምሮ እንደነበር መረጃዎች ያመላክታሉ። ያን 
ጊዜ የሚገኘው ኦፓል ከ3000 ሜትር ከፍታ ባላቸው 
ተራሮች ላይ ሆኖ በአብዛኛው ክሪስታል ሆኖ መልኩ 
ጥቁር ነበር። 

የወሎ ኦፓል በቀለሙ  ከተለመደው ለየት 
በማለቱ ተቀባይነቱ እየጨመረ መጥቷል። ይህ ኦፓል 
የሚቆፈረው ከመሬት ወለል 2500 ሜትር ከፍታ 
ከእሳተ ጎሞራዊ አሲድነት ካለው አለት ተራራ ላይ 
ነው። ሁሉም  ኦፓሎች የተገኙት በእሳተ ጎሞራ 

ከሚገኙ ድንጋዮች ሲሆን፤ ጥቁሩ ኦፓል ደግሞ 
እሳተ ጎሞራ ከሚፈጥረው ጥቁር አቧራ በጊዜ 
ርዝመት ተለውጠው የሚገኙ እንደሆነ  መረጃዎች 
ያመላክታሉ።

የማምረቱ ሂደት  
ይህ ማዕድን እስካሁን ድረስ እየተመረተ ያለው 

በባሕላዊ አመራርት ዘዴ ሲሆን  ከአመራረቱ 
ጀምሮ ያለው ሂደት በቴክኖሎጂ ያልታገዘና ብዙ 
የሰው ጉልበት የሚጠይቅ ነው፡፡ ወደ ውጭ ገበያ 
የሚላከውም ቢሆን እቤት ያልተጨመረበት የሆነው 
ኦፓል ነው። ይህ ማለት ምንም እሴት ያልተጨመረበት 
(ፕሮስስ ያልተደረገ) ሲሆን፤ ይህ በዓለም ገበያ  
ተመሳሳይ የጥራት ደረጃ ካለው ምርት አንጻር አንስተኛ 
ዋጋ እንዲኖረው እያደረገ  ይገኛል፡፡ 

 በተለይም ምንም እሴት ያልተጨመረበት 
(ፕሮስስ ያልተደረገ) እንዲሁ መላክ ዘርፈ ብዙ ጉዳት 
እንዳሉት የዘርፉ ላይ የተሰማሩ አምራቾች  ይናገራሉ። 
እሴት ተጨምሮበት መላክ ቢቻል ተጨማሪ የሥራ 
እድል ሊፈጥር የሚችል  ነበር፡፡ ማዕድናት ላይ 
እሴት ለመጨመር  ፕሮስስ ለማድረግና  የውጭውን 
ገበያ ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች 
ያስፈልጋሉ፡፡ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም ማምረት  
ቢቻል የተሻለ ለውጦች በማምጣት ውጤታማ መሆን 
እንደሚቻል ይታመናል፡፡

ማዕድን የተፈጥሮ ሀብት እንደመሆኑ መጠን 
አላቂ ሀብት ነው፡፡ በመሆኑም በአግባብ መጠቀም 
ያስፈልጋል፡፡ ምርትና ግብይት ከሕገ ወጥ ነፃ ተደርጎ 
በብቃት መምራት ከተቻለ  ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል 
መፍጠር የሚችልና  የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ የውጭ 
ምንዛሪ ለማግኘት የሚያስችል ከመሆኑም በላይ ለሀገር 
ሁለንተናዊ ዕድገት የጎላ አበርክቶ ይኖረዋል፡፡ 

የኦፓል ምርት ገና በጅምር ላይ ነው፡፡ በተለይ 
በከበሩ ማዕድናት ዘርፍ  እንደሀገር ያሉትን ሀብቶች 
በሚገባ አውቆና  አስፋፍቶ እሴት ጨመራ ላይ ትኩረት 
አድርጎ  መሥራትን የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህ ሲሆን ደግሞ  
በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆን ብቻ ሳይሆን ተቀዳሚና  
ተመራጭ የሆኑ ምርቶችን ማቅረብ ያስችላል፡፡      

 ኢትዮጵያ ባለፈው በጀት ዓመት ብቻ በከበሩና 
በጌጣጌጥ ማዕድናት ዘርፍ ከሶስት እስከ አራት 
ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘት እንደቻለች መረጃዎች 
ያመላክታሉ፡፡ ይህም ሀገሪቷ ካላት የማዕድን ሀብት 
ጋር ሲነጻጻር ጥቅም ላይ የዋለው ጥቂቱ እንደሆነ 
ያሳያል፡፡ በመሆኑም በዘርፉ የተሰማሩና ሌሎች  
የሚመለከታቸው አካላት ሀገሪቷ ከዘርፉ ማግኘት 
የሚገባትን ጥቅም ማግኘት እንድትችል አበክረው 
መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
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ዓለም አቀፍ 

መዝናኛ

የብዕር ጠብታ  

በትረ ሙሴ (መልከ ኢትዮጵ)

 ሕይወት ትንቅንቅ ናት፡፡ ከራስ ጋር፣ ከፈጣሪ 
ጋር፣ ከተፈጥሮ ጋር ከነዚህ ሁሉ ጋር፡፡ ከሁሉም 
ግን ከራስ ጋር የሚደረግ ትንቅንቅ ይከፋል፡፡ ከራስ 
ጋር ትንቅንቅ መልስን ደብቆ፣ እውነትን ሸሽጎ ነው። 
በማይገኝ መልስና በማይደረስ እውነት ውስጥ ቆሞ 
ላለመውደቅ ትግል እንደምን ይቻላል? ሰው ራሱን 
ታግሎ እስካላሸነፈ ድረስ ሁሌም ትንቅንቅ ውስጥ 
ነው፡፡ እናም ከራሱ ጋር እንዲህ ያስባል፡፡ በተለይ 
መኖር አፈር ከድሜ ሲያስግጠው፣ በተለይ እብድ 
እናቱ ፊት ቆሞ የማይነቃ ሴትነቷን ሲያስብ፡፡

  አስራ አራት ዓመቱ ነው.. አስራ አራት የመከራ 
ቀንበሮች ጠይም ፊቱ ላይ ተስለዋል፡፡ ተስሞ ያልበቃው 
ጉንጭ፣ ቦርቀው ያልጠገቡ እግሮች ዛሬም ድረስ 
ልጅነት ያምራቸዋል.. ዛሬም ድረስ መሄድ ይናፍቃሉ። 
እንዳያልፈው ልጅነቱ ላይ የተጋደመ የሕይወት ሰንኮፍ 
አለ፡፡ ተናንቆ ያልተሻገረው.. ተፍገምግሞ ያላለፈው፡፡ 
ከዚህ ርቆ መኖር ይፈልጋል።

  ስድስት ሰአት አለፍ ሲል ከእናቱ ሸሽቶ መንገድ 
ጀመረ፡፡ የምግብ ፔስታሉን እንደያዘ አንድ ሆቴል በር 
ላይ ቆመ፡፡ በሃሳቡ ሁለት ሴቶች ይመላለሳሉ፡፡ አንድ 
አይነት ተፈጥሮ፣ አንድ አይነት ሴትነት ተሸክመው ግን 
የተለያየ ልብ ያላቸው ሴቶች፡፡ አንዷ ደስታው ናት.. 
እንዲህ እንደ አሁኑ በሕይወት ትንቅንቅ በአደፈ ልብስና 
አካሉ ጋር የምግብ ፔስታሉን ይዞ በር ላይ ሲቆም 
መቼም በማይረሳው፣ በሕይወቱ ሙሉ በሚከተለው 
ትህትና ፔስታሉን በምግብ ሞልታ ትሸኘዋለች፡፡ ሩቅ 
ከደረሰ በኋላ እሷን ለማየት ዞሮ ያውቃል፡፡ ሲዞር 
እዛው በር ላይ ምግብ የያዘችበትን ሳህን እንደያዘች 
ትሁት በሆነ ፊት ወደ እሱ እያየች ያገኛታል፡፡ እናቱ 

ጋ እስኪደርስ ድረስ ሃሳቡ እሷ ናት። እና ደግሞ አንድ 
ሴት አለች.. ከዚች ሴት የራቀች፣ ማጣት ላገረጣት 
ነፍሱ መከራ የሆነች፡፡ እንዲህ እንደ አሁኑ የምግብ 
ፔስታሉን ይዞ በር ላይ ሲቆም ድንገት ትመጣና ‹ሂድ 
ከዚህ..! ትለዋለች፡፡ ከበር ሸሽቶ ሩቅ እስኪደርስ 
ድረስ እንዳይመለስ በአይኗ ትጠብቀዋለች፡፡ ወፍራም 
ናት..በእሷ ምክንያት ወፍራም ሴቶች ሁሉ ክፉዎች 
ይመስሉታል፡፡ እሷ ካባረረችው በኋላ ባዶ እጁን ወደ 
እናቱ ይሄዳል፡፡ እናቱ መጽናኛው ናት፡፡ እናቱ እንደዛች 
ወፍራም ሴት ሕይወትና ሁኔታዎች ሲያሰቃዩት 
ማረፊያው ናት። የምታደርገው ሳይገባው፣ የምትለው 
ሳይሰማው ተነስታ እስክታባርረው ድረስ ሄዶ አጠገቧ 
ቁጭ ይላል፡፡ 

  ዛሬም ሁለት ሴቶች በሃሳቡ እየተመላለሱ 
ሆቴሉ በር ላይ ቆመ፡፡ ከሆቴሉ ውስጥ ብዙ ሳቆች 
ይሰሙታል፡፡ ጥጋብና ድሎት ጸንሶ የወለዳቸው 
ሳቆች፡፡ ደስታ ምን እንደሆነ አያውቅም.. ደስታ 
ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባውም፡፡ ከሆቴሉ 
ውስጥ የሚሰማው ሳቅ ግን የነፍሱ ማረፊያ ሆነ፡፡ ሳቅ 
አማረው.. መከራውን ሁሉ ረስቶ እንደነዚያ ነፍሶች 
መሳቅ.. መፍነክነክ አማረው፡፡ በሕይወቱ ተመኝቶ 
ያጣው ይሄን ነበር፡፡ አስቆት የሚያውቅ የለም፡፡ 
የምታስቀው አንድ ነፍስ ነች.. እዚህ ሆቴል በር ላይ 
ቆሞ፣ ነጭ በጥቁር የመስተንግዶ ልብስ ለብሳ ፔስታሉን 
በምግብ የምትሞላለት ነፍስ፡፡ የምታስቀው እሷ ናት። 
ኀዘን በሚተናነቀው በማይስቅ ፊት፣  አቆፋዳውን 
በምግብ ትሞላለታለች፡፡ ያኔ ይስቃል..ያኔ እየሳቀ ወደ 
እናቱ ይገሰግሳል፡፡ በዚያች አስተናጋጅ ነፍስ ብዙ ጊዜ 
ስቋል፡፡ ግን ሰሞኑን አላያትም… ያለፉትን ሶስት ቀናት 
እየደነበረ ያለው በወፍራሟ ሴት ነው፡፡ ዛሬም ሳቅ 
አማረው.. ደጓን ሴት ሽቶ በር በር ያይ ጀመር፡፡

  አይኖቹ የሚወጣውንና የሚገባውን እየቀላወጡ 
ብዙ ቆየ፡፡ ከዛ ሁሉ ሳቂታ ፊት መሀል ለእሱ የሚሆን 
አንድ ሰው መጥፋቶ አስከፋው፡፡ የሚያየው የለም.. 
የሚመጣው ሁሉ እየገፋው ያልፋል፡፡ መሞት 
ጀመረ.. በነፍሱ ላይ የለኮሳት የተስፋ ጭላንጭል 
መክሰም ጀመረች፡፡ ሆቴሉ በር ላይ እንደቆመ ጀምበር 
ሸሸችው፡፡ ከሆቴሉ የሚሰማው ሳቅ ግን አሁንም 
ይሰማዋል፡፡ ተንቆራጠጠ.. በዚህ መሀል ወደ እሱ 
የሚረግጥ ኮቴ ሰማ፡፡ ይሄን ኮቴ ያውቀዋል.. እዛ 
የሆቴል በር ላይ በተመላለሰባቸው ጊዜያቶች ውስጥ 
ከዚህ ኮቴ ጋር ተቆራኝቷል፡፡ የወፍራሟ ሴት ኮቴ 
ነው.. እንዲህ ትመጣና ነው ታግሎ ባልጣለው ራሱ 
ውስጥ የምትሸነቀረው፡፡ እንዲህ ትመጣና ነው ሳቅ 
የናፈቃት ነፍሱን የምታጸልምበት፡፡ እንዲህ ትመጣና 
ነው ከጠበቀው ከብዙ ተስፋው የምታቆራርጠው፡፡ 

  ሆቴሉ በር ላይ አያት፡፡ ቁመቷን ከፍ ያደረገ 
ባለታኮ ጫማ ተጫምታለች፡፡ ጉልበቷ ላይ የቀረ 
ደረቷን የሚያሳይ ሰማያዊ ቀሚስ ለብሳለች፡፡ ጸጉሯ 
በአጭሩ ተቆርጦ ለራስ ቅሏ በሚመች ሁኔታ ወዲያና 
ወዲህ ተለጥልጧል፡፡ ጫማዋ እንዳይጥላት ቀስ 
እያለች በመራመድ ወዳለበት ተጠጋች፡፡ ልትናገረው 
አፏን ስታሞጠሙጥ ከአንድ ወዳጇ ጋር ተገናኘችና 
ለእሱ ባሞጠሞጠችው ከንፈሯ ወዳጇን  ጉንጮች 
ሳመቻቸው፡፡ ለጥቂት ጊዜ ተሳሳቁ፡፡ ትቷት ወደ ሆቴሉ 
ሲገባ እሷም ወደ እሱ ተመለሰች፡፡ ሳቋን አክስማ ‹ስማ 
አንተ! አለችው፡፡

የሆቴሉን አንድ ጥግ ይዞ አያት፡፡
‹አትሰማም እንዴ! ሁለተኛ እንዳትመጣ 

አላልኩህም?
  ዝም አለ.. ምን እንደሚልና ምን እንደሚባል 

አላወቀም፡፡ ሰዎች ሲናገሩት የኖረ ሰው ነው፡፡ ከእናቱ 

ጋር እያባረሩና እየገፉት የኖረ ነው፡፡ ሰዎች በእሱና 
በእናቱ ላይ እንደፈለጉ ናቸው.. ይቺንም ሴት ምን 
እንደሚላት አያውቅም፡፡ አይደለም ይቺን ቀርቶ 
ያቺን የነፍሱን ሳቅ አስተናጋጅ እንኳን በዛ ሁሉ 
ደግነቷ ውስጥ ምንም ብሏት አያውቅም፡፡ በእጁ 
ያንከረፈፈውን ፔስታል በመዳፉ እያሟሸሸ ዝም 
ብሎ አያት፡፡

‹ምን ይመስላል! አመዳም› አለችው፡፡
ዝም አላት.. በአይኖቹ እየሰረቀ ያያታል፡፡ 

የተጸየፉት አይኖቿ ይታዩታል፡፡ የገፉት.. የሸሸው 
ልቧም፡፡

  ‹ሁለተኛ  ድርሽ እንዳትል..ሂድ አሁን ከዚህ› 
ስትል ፊቷን በጥላቻ ሞልታ፣ በእጇ መሄጃውን 
እየጠቆመች ተናገረችው፡፡

  ከዛ በኋላ እዛ ሆቴል አልተመለሰም.. ሁለት 
ሴቶች በነፍሱ ላይ አፍርቶ ከዛ ስፍራ ተገለለ፡፡ ከዚህ 
እዛ እስኪደርስ፣ ይሄን ዘመን አልፎ ሌላ እስኪሆን 
ድረስ እኚህ ሁለት ነፍሶች አይረሱትም፡፡ በሄደበት 
ሁሉ ይከተሉታል፡፡ ‹ሰው የሚሞተው ሰው ያጣ ቀን 
ነው፡፡ ሕይወት የሚታክተው ቀና ልብ ሲርቀው ነው› 
እንዲህ እያሰበ ራሱን አገኘው፡፡ ይሄ ሃሳብ እንዴት 
ወደ ልቡ እንደመጣ አያውቅም፡፡

  ባዶ እጁን ወደ እናቱ ሄደ፡፡ ወደ እናቱ 
ሲሄድ ከፊት ለፊቱ ስሙን የማያውቀው ካቴድራል 
ይታየዋል፡፡ ርምጃውን አንቀርፍፎ ተጠጋው፡፡ 
ሕይወት ያስተማረችው ዝምታ አይደል? አሁንም 
ምን እንደሚል አያውቅም፡፡ እግዜር ፊት ቆሞ ዝም 
አለ፡፡ 

  በርቀት ጀርባው ላይ የተቀደደ ነጠላ ለብሳ 
ያቺን መልካም አስተናጋጅ አያት.. እግዜር ለካ ዝምታ 
ይሰማል..

ሰንሌንካ አዲሱ ኤችአይቪ ኤድስ ክትባት
በጋዜጣው ሪፖርተር

  ሰንሌንካ የተሰኘው አዲሱ የኤች አይቪ ኤድስ 
ክትባት የፈዋሽነት ፈቃድ ለማግኘት የመጨረሻው 
ደረጃ ላይ እንደሆነ ተገልጿል፡፡

ክትባቱ በ5 ሺህ በጎ ፈቃደኛ ሰዎች ላይ 
ተሞክሮ ከቫይረሱ ነጻ ሆነዋል ተብሏል፡፡

ኤችአይቪ ኤድስ በዓለማችን በየዓመቱ 
በርካታ ዜጎችን ከሚገድሉ በሽታዎች መካከል 
አንዱ ነው። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ 
ከሆነ አሁን ላይ በየዓመቱ አንድ ነጥብ ሶስት 
ሚሊዮን ዜጎች በቫይረሱ የሚያዙ ሲሆን 600 
ሺህ ያህል ሰዎች ደግሞ በየዓመቱ ይሞታሉ፡፡

ይህ ገዳይ ቫይረስ እስካሁን በፈዋሽነቱ 
የተረጋገጠ መድሃኒት ያልተገኘለት ሲሆን በርካታ 
ተቋማት ፈዋሽ መድሃኒት ለማግኘት የተለያዩ 
ምርምሮችን በማድረግ ላይ ናቸው፡፡

መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው ጊሊድ 
የተሰኘው ኩባንያ በቅርቡ ያስተዋወቀው ሰንሌንካ 
የተሰኘ ክትባት ከቫይረሱ በመፈወስ ረገድ 
ውጤታማ ሆኖ መገኘቱን ዩሮ ኒውስ ዘግቧል፡፡

እንደዘገባው ከሆነ ይህ በክትባት መልክ 
የተመረተው መድሃኒት ቫይረሱ ባለባቸው አምስት 
ሺህ በጎ ፈቃደኞች ላይ ተሞክሮ ውጤታማ ሆኗል 
ተብሏል፡፡

  በደቡብ አፍሪካ ደርባን የኤችአይቪ ኤድስ 
ጥናት ማዕከል አማካኝነት በተካሄደው ምርምር 
ክትባቱን በሁለት ዙር የወሰዱ አምስት ሺህ በጎ 
ፈቃደኞች ከቫይረሱ ነጻ እንደሆኑ ተገልጿል፡፡

  በደቡብ አፍሪካ እና ኡጋንዳ ባሉ ሴቶች 
ላይ የተሞከረው ይህ የኤችአይቪ ኤድስ ክትባት 

ለሙከራ በወሰዱት ላይ አዲስ ተጠቂ አልተገኘም 
ተብሏል፡፡

ይሁንና በእንክብል መልኩ ከወሰዱ ተመሳሳይ 
በጎ ፈቃደኞች ውስጥ በሁለቱ ውስጥ ቫይረሱ 
እንደተገኘባቸው ተገልጿል፡፡

  የደቡብ አፍሪካ ኤችአይቪ ኤድስ ጥናት 
ማዕከል ዳይሬክተር ሳሊም አብዱልከሪም 
እንዳሉት "በኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ መከላከል 
ዙሪያ የተገኘው ውጤት አስገራሚ ነው" ብለዋል።

  ሰንሌንካ የተሰኘው ይህ ክትባት በአሜሪካ፣ 
አውሮፓ፣ ካናዳ እና ሌሎችም ሀገራት በኤችአይቪ 
ኤድስ ፈዋሽነት ሳይሆን ለህክምና እንዲውል 
ፈቃድ አግኝቷል፡፡ 

  በክትባት መልክ የሚሰጠው ይህ መድሃኒት 
የቫይረሱን አቅም ለማዳከም በየዕለቱ እንክብል 
መድሃኒት የሚወስዱ ታማሚዎችን ከመገለል 
ይጠብቃቸዋልም ተብሏል፡፡

  የኤችአይቪ ኤድስ ፈዋሽ መድሃኒት የማግኘቱ 
ጉዳይ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል የተባለ 
ሲሆን ችግሩ መድሃኒቱ ውድ መሆኑ የወቅቱ 
ችግር እንደሚሆን ተገልጿል፡፡

አሁን ላይ ሰንሌንካ የተሰኘው ክትባት 
መድሃኒት 40 ሺህ ዶላር ሲሆን መድሃኒቱ 
ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን እና ኩባንያው የዋጋ 
ማስተካከያ እንዲያደርግ አማራጮች በመፈለግ 
ላይ ናቸው ተብሏል፡፡

 ሌላኛው በየሁለት ወሩ የሚወሰደው 
አፐርቱድ የተሰኘው የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ 
መድሃኒት ለአንድ ጊዜ ጥቅም የሚውለው 
መድሃኒት ዋጋ በ180 ዶላር በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡

  የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ስርጭት በአፍሪካ 

ትንቅንቅ

ከፍተኛ ሲሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን 
በመካከለኛው ምስራቅ፣ በምስራቅ አውሮፓ እና 
ደቡብ አሜሪካ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር 
እየጨመረ መጥቷል፡፡

  በሌላ በኩል ዌልስ ውስጥ በሙከራ ላይ 
የነበረውና በሰውነት ውስጥ የኤችኤይቪ ቫይረስ 
ሥርጭትን የሚገታው መድኃኒት ውጤታማ 
መሆኑ መገለጹ የሚታወስ ነው። 

  የኔዘርላንድስ ተመራማሪዎች በኤችአይቪ 
ከተበከለ ህዋስ ቫይረሱን ነጥለው ማስወገድ 
መቻላቸውን አስታወቁ። ሳይንቲስቶቹ እንደ 

ሚሉት ቫይረሱን ቆርጠው ማውጣት የቻሉት 
የኖቤል ሽልማት ያገኘው ክሪስፕር የተሰኘውን 
‘ጂን-ኤዲቲንግ’ መንገድ በመጠቀም ነው።

 ልክ እንደ መቀስ ከዘረ-መል ላይ 
“የማይፈለገውን” በመቁረጥ ማስወገድ ወይም 
‘ንቁ’ እንዳይሆን ማድረግ መቻላቸውን 
ተመራማሪዎች ገልጸዋል።

ቀጣዩ እርምጃ ቫይረሱን ከሰው ልጅ ሰውነት 
ውስጥ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ቢሆንም 
ይህንን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን ገና ብዙ ሥራ 
እንደሚጠብቃቸው ሳይንቲስቶቹ መናገራቸው 
የሚታወስ ነው።

አዲሱ የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ክትባት፣
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ሀገርኛ
ማህበራዊ

ማህሌት አብዱል

ኢትዮጵያ በችግርም ሆነ በደስታ ጊዜ በመረዳዳትና 
በመደጋጋፍ ፀንተው የቆዩ ፤ ሀገርንም እንዲሁ 
በአንድነታቸው አፅንተው ያኖሩ ሕዝቦች ያሏት 
ሀገር ናት፡፡ ይህ የትኛውም ማንነት የማይገድበው 
የመረዳዳት ባሕል ታዲያ ዘመናት ያስቆጠረ 
ከመሆኑም በላይ ልክ እንደሌሎቹ እሴቶቿ  ሁሉ 
ለሌሎች ተምሳሌት በመሆን ይጠቀሳል፡፡ ከዚህም 
ባሻገር በርካታ የዓለም ሀገራት ጎብኚዎች ይህንን አኩሪ 
ባሕል ምክንያት አድርገው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ 
የሚያደርግ መሆኑን ይነገራል።

ይህ ከትውልድ ትውልድ ሲሸጋገር የቆየ 
የመረዳዳት ባሕል ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ 
ስለመምጣቱ ይነሳል፡፡ በዚህ ምክንያትም ቁጥራቸው 
ቀላል የማይባሉና በቀደመ ዘመናቸው የሀገር ባለውለታ 
የነበሩ አረጋውያን በድካማቸው ጊዜ የሚደግፋቸው 
አጥተው አገልግሎት መስጠት እንዳቆመ የጋሪ ፈረስ 
አስታዋሽ የሚያጡበት ሁኔታ ይስተዋላል፡፡ 

በዚያው ልክ ደግሞ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ 
አንዳንድ በጎና ቅን አሳቢዎች ይህንን የቀደመ አኩሪ 
ባሕል ወደነበረበት ቦታ ለመመለስ ጥረት ሲያደርጉ 
ይታያሉ፡፡ በግላቸው ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር 
ማህበርና መሰል መረዳጃ ማዕከላትን በማቋቋም ጧሪ 
ቀባሪ ያጡ ፤ በችግርና በህመም ውስጥ ያሉ ደካሞችን 
የመደገፍ ሥራ የሚሰሩ ሰዎች እየተበራከቱ ይገኛሉ፡፡

ከእነዚህ ሀገር በቀል በጎ አድራጎት ድርጅቶች 
መካከልም ‹‹የወደቁትን አንሱ›› የነዳያን የበጎ አድራጎት 
ማህበር አንዱ ነው፡፡ ማህበሩ ከዛሬ 25 ዓመታት 
በፊት  ቅን አሳቢ በሆኑ ኢትዮጵያዊ  የተመሰረተ 
ነው። መስራቹ አቶ ስንታየው አበጀ በሕይወታቸው 
ብዙ ውጣ ውረዶችን ያዩ ፤ ለሀገርም ሆነ ለሕዝብ ብዙ 
አገልግሎት የሰጡ ሆነው ሳለ ድንገት ባጋጠማቸው 
ህመም ምክንያት ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠው 
የሚደግፋቸው ያጣሉ፡፡  በብዙ ፈተናዎች አልፈው 
ወደ ቀድሞ ሕይወታቸው ከተመለሱ በኋላ ልክ 
እንደ እሳቸው ድጋፍ ያጡ ሰዎችን ለመደገፍ በማሰብ 
ይህንን ማህበር ማቋቋማቸውን የታሪክ ማህደራቸው 
ያመለክታል፡፡ 

 የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ከተመሠረተ ጀምሮ 
ከ4ሺ500 በላይ አረጋውያንና የወደቁ ህሙማንን 
አግዟል፡፡ ሕይወታቸው እንዲቀየርም ምክንያት 
ሆኗል፡፡ በተለይ ምንም ጠያቂም ሆነ ዘመድ የሌላቸው 
ሰዎችን እስከ ሕይወት ፍፃሜያቸው ድረስ መጠለያ፣ 
ልብስና ምግብ እንዲሁም ሕክምና በመስጠት 
እያገዟቸው ይገኛል፡፡

ወይዘሮ ዘቢደር ኩራባቸው በማህበሩ ተጠልለው 
ድጋፍ ከሚያገኙ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዷ 
ናቸው፡፡ ግለሰቧ ውልደታቸውም ሆነ እድገታቸው 
ጅማ ከተማ ነው፡፡ የሙያ ትምህርታቸውን  አጠናቀው  
በምግብ ሥራ ሙያ በታታሪነት ለጥቂት ጊዜያት 
ካገለገሉ በኋላ ሙያቸውን የሚያቁ ሰዎች በሙያቸው 
ውጭ ሄደው ቢሰሩ ይበልጥ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ 
ይነግሯቸል፤ በዚህ ይስማሙናም ከሰዎቹ ጋር ወደ  
አዲስ አበባ ይመጣሉ፡፡ ወደ ውጭ ለመሄድ ብዙ ጥረት 
ቢያደርጉም ጉዞው በተለያዩ ምክንያቶች ሳይሳካላቸው 
ይቀራል፡፡ ይህ ሁኔታ ተስፋ ያስቆረጣቸውና ወደ 
ትውልድ ቀያቸው ከመመለስ ይልቅ አዲስ አበባ 
ይቀራሉ፡፡ 

ራሳቸውን ለመቻልና ኑሯቸውን ለማሸነፍ ሲሉ 
የተለያዩ ሥራዎችን መሥራታቸውን የሚናገሩት 
ወይዘሮ ዘቢደር እንዳሰቡት የአዲስ አበባ ኑሮ ቀላል 
አልሆነላቸውም፤ ይባስ ብሎም ጤናቸው ይታወክ 
ጀመር፡፡ ሆኖም ለህመማቸው እጅ ሳይሰጡ ቀን 
ከሌሊት ኑሮን ለማሸነፈር ደፋ ቀና ማለታቸውን 
ቀጠሉ፡፡ ህመሙ ግን ፋታ የሚሰጥ አልነበረምና 
ባለሰቡትና ባልጠረጠሩት ጊዜና ቦታ ድንገት 
ጣላቸው።  ‹‹ከምኖርበት 70 ደረጃ አካባቢ እየሰራሁ 
ሳለ ድንገት ጣለኝ፤ ሰዎች አፋፍሰው ወደ ሆስፒታል 
ወሰዱኝ፤ እናም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ የስኳር ህመም 
አለብሽ ተባልኩኝ›› ሲሉ ያን ክፉ ገጠመኛቸውን 
ያስታውሳሉ፡፡ 

የብርቱዋን ዘቢደር የጤና ሁኔታ አይተውና 
ማንም የሚያግዛቸው እንደሌለ የተረዱት የቤት 
አከራይም፤ በነፃ በቤታቸው እንዲኖሩ ፈቀዱላቸው። 

ግን ደግሞ የስኳር በሽታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተባባሰ በመምጣቱና ሁለቱም ዓይኖቻቸው ማየት 
በማቆማቸው ምክንያት በወረዳውና በአካባቢው 
ማህበረሰብ ትብብር በነፃ ሕክምና እንዲያገኙ 
ይደረጋል፡፡ ሆኖም ‹‹በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ›› 
እንደሚባለው ሁሉ የሚኑረበት ቤት በልማት 
ምክንያት ይፈርስና መጠጊያ ያጣሉ፡፡ ይህ ሁኔታ 
ደግሞ ሌላ  የመንፈስ ጭንቀትና ጫና ፈጠረባቸው፤ 
የስኳር በሽታውም አደገኛ በሚባል ደረጃ እንዲደርስ 
ምክንያት ሆነባቸው፤ ድንገትም ራሳቸውን ስተው 
ወደቁና ለሆስፒታል አልጋ ተዳረጉ፡፡ 

‹‹እኔ የበርካታ ደጋግ ልብ ያላቸው ኢትዮጵያን 
ውጤት ነኝ›› የሚሉት ወይዘሮ ዘቢዳር፣ ከሰፈራቸው 
ነዋሪዎች ጀምሮ፣ የወረዳውና የከተማው ሴቶችና 
ሕፃናት ቢሮ ህክምና አግኝተው ወደ ቀድሞ ጤናቸው 
እንዲመለሱ ከፍተኛ ድጋፍ እንዳደረጉላቸው 
ይገልፃሉ፡፡ ከሆስፒታል ከወጡ በኋላ ግን የሚኖሩበት 
ቤትም ሆነ የሚደግፋቸው ቤተሰብ የሌላቸው በመሆኑ 
የወደቁትን አንሱ ወደተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት 
መግባታቸውን ይገልፃሉ፡፡ 

በድርጅቱ በቆዩባቸው ዓመታትም ልክ የቤተሰብ 
ያህል ድጋፍና እንክብካቤ እንደተደረገላቸው 
ይናገራሉ፡፡ በተለይም በስኳር ህመሙ ምክንያት 
በሞራ ተጋርደው የነበሩት ዓይኖቻቸው ወደቀድሞ 
ጤንነታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ የድርጅቱ 
ሠራተኞችና የጤና ባለሙያዎች ሚና  የጎላ እንደሆነ 
የሚያነሱት ወይዘሮ ዘቢደር፣ ‹‹አሁን ላይ ሁለቱም 
ዓይኖቼ ሙሉ ለሙሉ ማየት ይችላሉ፤ ጤናዬም 
እየተመለሰ ነው›› ይላሉ፡፡ 

በማህበሩ ልክ እንደእርሳቸው ሁሉ በከፍተኛ 
ችግር ውስጥ ያሉና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ምስኪን 
ኢትዮጵያውያን ከወደቁበት በማንሳት፤ በማብላትና 
በማጠጣት እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ ድጋፎችን 
በመስጠት ለሀገር እያበረከተ ያለው አስተዋፅኦ  ከፍተኛ 
ቢሆንም፣ ራሱን በማስተዋወቅ ረገድ እምብዛም 
አለመሥራቱን ይናገራሉ፡፡ 

‹‹አሁን ካሉት አብዛኞቹ መሰል የበጎ አድራጎት 
ተቋማት ቀድሞ የተመሰረተ ቢሆንም፣ ብዙ ሰው 
አያውቀውም፤ እኔ ራሴ እዚሁ አካባቢ ኖሬ ባቅም 
ማህበሩን እስከምቀላቀል ድረስ አላውቀውም ነበር›› 
ይላሉ፡፡ የማኅበሩን በጎ ተግባር ደግፈው ከጎኑ የተሰለፉ 
በርካታ ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም አሁንም ብዙ ድጋፍ 
የሚሹ በርካታ የሀገር ባለውለታዎች በየጎዳናውና 
በእምነት ተቋማት ደጃፍ የሚወድቁበት ሁኔታ 
በመኖሩ አሁንም የበጎ አድራጊዎች እጆች እንዲዘረጉ 
ይጠይቃሉ፡፡ 

ሌላኛው በማዕከሉ ተጠልለው ድጋፍ ከሚያገኙ 
ሰዎች አንዱ  አቶ ካሳሁን ቤዛ  ነው፡፡ በጉልምስና 
እድሜ ላይ የሚገኘው ይህ ግለሰብ ወደ ማዕከሉ የገባው 
በተወሰኑ የሰውነት ክፍሎቹ ላይ ባጋጠመው የነርቭ 
ችግር ምክንያት ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ የማይችልና 
የሚረዳውም አካል ባለመኖሩ ነው፡፡ አቶ ካሳሁን 
እንደሚለው፤ ለእናቱ ብቸኛ ልጅ እንደመሆኑ ቶሎ 
ትምህርቱን አጠናቆ እናቱን ለመርዳትና በተማረበት 
የፋርማሲ ትምህርት ሀገሩን የማገልገል ትልቅ ህልም 

ነበረው፡፡ ለዚህም ይረዳው ዘንድ የመጀመሪያ 
ዲግሪውን እንዳጠናቀቀ ወዲያውኑ ነበር በቶከስኮሎጂ 
ትምህርት ዘርፍ  የማስተርስ ዲግሪውን ለመማር አዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የገባው፡፡

በዘርፉ የላቀ ደረጃ የመድረስና የተቸገሩን የመርዳት 
እቅድ የነበረው ይህ ጎልማሳ ግን የመጀመሪያ ዓመት 
የማስተርስ ትምህርቱን አጠናቆ የጥናት ሥራውን 
ሊጀመር እየተዘጋጀ ባለበት ወቅት ባልጠበቀው ሁኔታ 
ከፊል የሰውነት ክፍሉ በነርቭ በሽታ ይመታል፡፡ እሱም 
ሆነ አዛውንት እናቱ ያላቸውን ሀብት ሁሉ አሟጠው 
ሕክምና ለማግኘት ቢሞክሩም በሽታው ከመዳን ይልቅ 
እየተባባሰ ይመጣል፡፡ 

‹‹እናቴ  ዘመናዊው ሕክምና አልሆን ሲላት 
በፀበልም ሞክራ ነበር፤ ግን ደግሞ የፈጣሪ ፈቃድ 
ባለመሆኑ ልድን አልቻልኩም›› የሚለው አቶ 
ካሳሁን፤ ወላጅ እናቱ በእድሜም ሆነ በአቅም 
የተዳከሙ በመሆናቸው እሱን ማንቀሳቀስና መርዳት 
ከፍተኛ ፈተና ሆነባቸው፡፡ ይህንን የተመለከተው 
የአካባቢው ማህበረሰብ ተባብሮ ወደ ማዕከሉ እንዲገባ 
ማድረጋቸውን ይገልጻል፡፡ 

ለፍተው፣ ጥረው እና ግረው ካስተማሩት በኋላ 
ተመልሶ እናቱ ላይ ጫና መፍጠሩ ሁሌም ከፍተኛ 
ጭንቀት ይፈጥርበት እንደነበር የሚያነሳው አቶ 
ካሳሁን፣ ማዕከሉን ከተቀላቀለ በኋላ ግን ከምግብ 
ጀምሮ ሁሉንም ዓይነት ድጋፍ የሚያገኝ በመሆኑ 
በተለይ የማዕከሉ የጤና ባለሙያዎች በቅርበት 
የጤናውን ሁኔታ የሚከታተሉ በመሆኑ ደስተኛ 
መሆኑን ያስረዳል፡፡ 

‹‹ይህ ማዕከል እንደ እኔ ረዳት ያጡና በተለያየ 
ችግር ውስጥ ያሉ ዜጎችን ሕይወት የሚታደግ በመሆኑ 
ሁሉም እጁን ሊዘረጋና ሊደግፍ ይገባል፤ ደግሞም 
ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚለው  ዛሬ ላይ ማንም  ሰው  
የቆመ ቢመስለው ነገ ስላለመውደቁ ምንም ዋስትና 
የሌለው በመሆኑ የነገ ማረፊያው ለሆነው ተቋም 
የአቅሙን ሁሉ በማድረግ ሊደግፍ ይገባል›› ሲል 
ያስነዝባል፡፡   

ቀሲስ ሳምሶን በቀለ ደግሞ የወደቁትን አንሱ 
የነዳያን  የበጎ አድራጎት ማህበር ዋና ሥራ አስፈፃሚ 
ናቸው፡፡ እሳቸው እንደሚሉት፤ ማህበሩ የተመሰረተው 

የወደቁትን  ያነሳው - «የወደቁትን አንሱ»

በ1990 ዓ.ም ሲሆን  የተመሰረተውም  አቶ ስንታየው 
አበጀ በተባሉ ግለሰብ ነው፡፡ ግለሰቡ በወቅቱ ትልቅ 
አቅም የነበራቸው ቢሆንም፣ በድንገት ባጋጠማቸው 
ህመም አልጋ ላይ ቀርተው የሚረዳቸውም ሆነ 
የሚደግፋቸው አጥተው ሰውነታቸው እስኪቆስል 
ድረስ  ለከፋ የጤና ሁኔታ ተዳርገው ነበር፡፡ በፈጣሪ 
ርዳታ ከዳኑ በኋላ ‹እኔም ስድን የወደቁትን አነሳለሁ› 
በማለት ለአምላካቸው ቃል በገቡት መሠረት ማህበሩን 
መሰረቱት፡፡ 

ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ከ300 በላይ የሚሆኑ 
አረጋውያንና ህሙማን የበጎ አድራጎት ድርጅቱን 
ድጋፍ እያገኙ ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ 200ዎቹ 
በማዕከሉ ውስጥ በቋሚነት እየኖሩ ከምግብ ጀምሮ 
ሁሉንም ዓይነት ድጋፍ የሚያገኙ ናቸው፡፡ ከ100 በላይ 
የሚሆኑት ደግሞ በተመላላሽነት እየመጡ የምግብና 
የአልባሳት አገልግሎት የሚያገኙ ናቸው፡፡

ከእነዚህ በማዕከላችን ድጋፍ እያገኙ ካሉ ደካሞች 
መካከል ያገገሙና ራሳቸውን መርዳት የሚችሉ ሰዎች 
ሲኖሩ ዘመድ ካላቸው የሚገናኙበትን ሁኔታ ተቋሙ 
እንደሚያመቻችላቸው ቀሲስ ሳምሶን ይናገራሉ፡፡ 
ሕይወታቸው የሚያልፍ ከሆነም  እንደየእምነታቸው 
ሥርዓተ ቀብራቸው ይፈጸማል፤ እንደ ሀገር ባህልና 
ወግ የክብር ሽኝት ይደረግላቸዋል፡፡ ሲሉም ዋና ሥራ 
አስፈፃሚው ያስረዳሉ፡፡  

የማህበሩ ዋናው ደጋፊ በጎ አሳቢ ኢትዮጵያውያን 
መሆናቸውን ጠቅሰው፤ የማህበሩን አላማ የተገነዘቡ 
በርካታ ግለሰቦችና ተቋማት በዓይነትና በገንዘብ 
ድጋፍ እንደሚያደርጉለትም ይናገራሉ፡፡ ከዚህ 
ባሻገር ልደት፣ ክርስትና ፣ተስካር ፣ሙት ዓመትና  ዘካ 
የመሳሰሉ ዝግጅቶች ያላቸው በማዕከሉ ተገኝተው 
ከአረጋውያንና ከህመምተኞቹ በጋራ የሚያከብሩበት 
ሁኔታ መኖሩንም ያስረዳሉ፡፡ 

 በአሁኑ ወቅት በተለምዶ 41 ኢየሱስ ራስ 
ካሣ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ካለው የማህበሩ 
ማዕከል በተጨማሪ በእንጦጦ ኪዳነ ምህረት 
ቤተክርስቲያን አካባቢ ባለው ማዕከላቸው ተኝተው 
ድጋፍ የሚደረግላቸውና በተመላላሽነት የሚገለገሉ 
ስለመኖራቸውም ቀሲስ ሳምሶን ይጠቁማሉ፡፡ 

ያለ ደጋፊ ጎዳና የሚወድቁ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እያደገ የመምጣቱ ጉዳይ አሳሳቢ ሁኔታ 
ላይ መሆኑን ጠቅሰው፣ ይህንን በመረዳትም ማህበሩ 
የተገልጋዮችን ቁጥር ወደ አንድ ሺ 80 ለማድረስ 
አቅዷል ሲሉ ጠቁመዋል፡፡ ከዚያም ባሻገር በምስራቅ 
አፍሪካ ብቸኛ የሆነ የአረጋውያን ሕክምና እና ክብካቤ 
መስጫ ሆስፒታል ለመገንባት ማሰቡንም ገልጸዋል፡፡ 
ለዚህም ይረዳው ዘንድ የአዋጭነት ጥናት ለማስጠናት 
እየተዘጋጀ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡ 

ይህ የማህበሩ እቅድ ከግቡ እንዲደርስ የመላው 
ኢትዮጵውያን ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ 
ያሳሰቡት ዋና ሥራ አስፈፃሚው፤ ሁሉም ኢትዮጵውያን 
ከአንድ ብር ጀምሮ ድጋፍ በማድረግ ለእቅዱ 
መሳካት አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪያቸውን 
አስተላልፈዋል። በተጨማሪ የተለያዩ የምግብና 
የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ በመለገስ በተቋሙ 
የሚረዱ ዜጎችን ሕይወት መታደግ እንደሚገባም 
አስገንዝበዋል።

ቀሲስ ሳምሶን በቀለ፣

ወይዘሮ ዘቢደር ኩራባቸው፣ አቶ ካሳሁን ቤዛ፣  

ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ከ300 በላይ 
የሚሆኑ አረጋውያንና ህሙማን የበጎ 

አድራጎት ድርጅቱን ድጋፍ እያገኙ 
ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ 200ዎቹ 

በማዕከሉ ውስጥ በቋሚነት እየኖሩ 
ከምግብ ጀምሮ ሁሉንም ዓይነት 

ድጋፍ የሚያገኙ ናቸው፡፡ ከ100 
በላይ የሚሆኑት ደግሞ በተመላላሽነት 

እየመጡ የምግብና የአልባሳት 
አገልግሎት የሚያገኙ ናቸው
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ስፖርት
2024 ፓሪስ ኦሊምፒክ ዛሬ ይጀመራል

ብርሃን ፈይሳ

 በዘመናዊው ኦሊምፒክ ጠንሳሽነታቸው 
‹‹የኦሊምፒክ አባት›› የተሰኙት ፒየር ደ ኩበርቲን 
ሀገር ፈረንሳይ 33ኛውን ኦሊምፒያድ ዛሬ በድምቀት 
ታስጀምራለች፡፡ ከ100 ዓመታት በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ 
የአስተናጋጅነት ዕድልን ያገኘችው ፓሪስ፤ ታላቁን 
ውድድር ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ የመክፈቻ 
መርሃግብሩን ከስታዲየም ውጪ ለማካሄድ አስባለች። 
አስደናቂ የተባለው ይህ የውድድር ማስጀመሪያ በፓሪስ 
ሰሜናዊ ክፍል የተንጣለለውና ዘወትር የመዝናኛ 
ጀልባዎች በሚንሸራሸሩበት ሴን ወንዝ ላይ የሚከናወን 
ሲሆን፤ ተሳታፊ ሀገራትም ባንዲራቸውን ይዘው 
የሚታዩት በተዘጋጁላቸው 94 ጀልባዎች ላይ ሆነው 
ነው፡፡ 

  ታላላቅ የእግር ኳስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታዎች፣ 
ሁለተኛው የዓለም ትልቁ የጎዳና ሩጫ የፓሪስ ማራቶን፣ 
ፈታኙ የብስክሌት ግልቢያ ‹‹ቱር ደ ፍራንስ››፣ ዝነኛው 
የሜዳ ቴኒስ ‹‹ፍሬንች ኦፕን››፣ የኦሊምፒክን ደረጃ 
በሚያሟሉት የዋና ገንዳዎች የሚያስተናግዷቸው 
ቻምፒዮናዎች፣ የፈረስ ግልቢያ፣ የራግቢ እና ሌሎች 
ስፖርታዊ ውድድሮች ወትሮም ፓሪስ ላይ ከ‹‹ኤፍልስ›› 
ማማ ስር የሚከወኑ ታላላቅ ስፖርታዊ ሁነቶች ናቸው። 
አሁን ደግሞ ውቧ የመዝናኛ ከተማ የዓለም ትልቁን 
የስፖርት ውድድር ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት 
ታስተናግዳለች፡፡

  የስፖርታዊ ውድድሮች ሁሉ በኩር ለሆነው 
ኦሊምፒክም ሀገሪቷ 9 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር ወጪ 
ያደረገች ሲሆን፤ ከስፖርት ቱሪዝም እንዲሁም 
ከውድድሩ ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ እስከ 12 ነጥብ 
2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ታገኛለች ተብሎም ይጠበቃል። 
በሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እንዲሁም 

በዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ቶማስ 
ባኽ የሚመራው የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ 
ሀገራት መሪዎች ሲታደሙ፤ ሴሊን ዲዎን እና ሌዲ ጋጋን 
የመሳሰሉ የሙዚቃው ዓለም ከዋከብት በድምጻቸው 
ያደምቁታል፡፡ 300ሺ የሚሆኑ ሰዎች በፓሪስ 
ተገኝተው ታሪካዊውን ዝግጅት ሲመለከቱ፤ በቢሊዮን 
የሚቆጠሩ ደግሞ በመላው ዓለም በቴሌቪዥን መስኮት 
ይከታተላሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ከ206 ሀገራት የተውጣጡ ከ10ሺ በላይ ስፖርተኞች 
(በዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ስር የሚወዳደሩ 
ስደተኛ አትሌቶችን ጨምሮ) ለባንዲራቸው ክብር  
ይፋለማሉ፡፡ በ35ቱ የማዘውተሪያ ስፍራዎችም በ32 
የስፖርት ዓይነቶች ውድድሮቻቸውን ያደርጋሉ፡፡ 
በዚህ ዓመት በብቸኝነት ኦሊምፒክ ላይ የተካተተው 
የውድድር ‹‹ብሬክ›› የተባለው የዳንስ ዓይነት ሲሆን፤ 
በኦሊምፒክ ታሪክ ለመጀመርያ ጊዜ የሴቶችና የወንዶች 
ተሳትፎ እኩል ሆኖ የተመዘገበበትም ነው፡፡ 

  ፈረንሳይ ታሪኳንና ባህሏን በምታንጸባርቅበት 
በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ አትሌቶች የሚያጠልቁት 
ሜዳሊያዎች ታዋቂው የኤፍል ታወር በተገነባበት 
የብረት ዓይነት ቅንጣት የተዘጋጀና ከጀርባውም 
ምስሉ ያረፈበት ነው፡፡ በአጠቃላይም 329 የወርቅ 
ሜዳሊያዎች አሸናፊ አትሌቶችን በመጠባበቅ ላይ 
ናቸው፡፡ የዓለም ኦሊምፒክ ኮሚቴ ለአሸናፊ አትሌቶች 
እንደየደረጃቸው ሜዳሊያ የሚያበረክት ቢሆንም፤ 
ዘንድሮ በመምና የሜዳ ተግባራት አሸናፊ ለሚሆኑ 
አትሌቶች 50ሺ ዶላር የሚሸልም የዓለም አትሌቲክስ 
የመጀመሪያው የስፖርት ማህበር ይሆናል፡፡   

የኪነጥበብ፣ የስፖርትና የመዝናኛ ከተማ የሆነችው 
ፈረንሳይ ኦሊምፒኩን ተከትሎ የገነባችው ብቸኛው 
የማዘውተሪያ ስፍራ ዘመናዊው የውሃ ስፖርቶች 
ማዕከል ብቻ ነው፡፡ ማዘውተሪያ ስፍራዎቹ የሚገኙት 
በተለያዩ አካባቢዎች ይሁን እንጂ እያንዳንዳቸው 

ከኦሊምፒክ መንደሩ ያላቸው ርቀት በአማካይ 5 
ኪሎ ሜትር ነው፡፡ በመሆኑም ደጋፊዎች ከአንዱ 
የማዘውተሪያ ስፍራ ወደሌላኛው ለማቅናት በእርምጃ፣ 
በብስክሌት አሊያም በተዘረጋው የከተማ መጓጓዣዎች 
በቀላሉ መጠቀም ይችላሉ፡፡    

የውድድሮች ሁሉ ቁንጮው ኦሊምፒክ መክፈቻ 
ውን ዛሬ ያድርግ እንጂ በአንዳንድ ስፖርቶች ቀናትን 
አስቀድሞ ነው ውድድር ማካሄድ የተጀመረው። 
ኢትዮጵያ የምትጠበቅበትና በመድረኩ እጅግ ትኩረት 
ሳቢ የሆነው የአትሌቲክስ ውድድር ደግሞ ከቀናት በኋላ 
ይጀመራል፡፡ 11 ዕለታትን በሚሸፍነው አትሌቲክስ 48 
ውድድሮች ሲደረጉ፤ ከ2ሺ በላይ የሚሆኑ አትሌቶች 
ለ 144 ሜዳሊያዎች ሊፎካከሩ ተዘጋጅተዋል፡፡ የመም 
እና የሜዳ ተግባራት ፉክክሮች በምሽት የሚከናወኑ 
ሲሆን፤ የጎዳና ሩጫዎች ደግሞ ጠዋት ላይ የሚደረጉ 
መሆናቸውን የዓለም አትሌቲክስ አስታውቋል፡፡ 
አብዛኛዎቹ ውድድሮችም የሚደረጉት በፓሪስ ሰሜናዊ 
ክፍል በሚገኘውና ከ80 ሺህ በላይ ደጋፊዎችን 
በሚይዘው የፓሪስ ስታዲየም ነው፡፡ የዓለም ዋንጫን 
ጨምሮ የአውሮፓ ቻምፒዮና እና ሌሎች ውድድሮችን 
ያስተናገደው ስታዲየሙ በታወቀበት ድምቀቱ 
ኦሊምፒክንም ያካሂዳል፡፡

  በተወዳጁ የእግር ኳስ ስፖርት 16 ሀገራት በአራት 
ምድብ ተከፍለው የሚወዳደሩ ሲሆን፤ ጊኒ፣ ግብጽ፣ 
ሞሮኮ እና ማሊ፣ በሴቶች ደግሞ ዛምቢያ እና ናይጄሪያ 
አፍሪካን የሚወክሉ ቡድኖች ናቸው፡፡ ጨዋታዎቹም 
በሀገሪቱ ትልቁ የእግር ኳስ ክለብ በሆነው ፓሪስ ሴንት 
ዠርማ ስቴድየም ፓርክ ደ ፕሪንስን ጨምሮ በ7 የተለያዩ 
ስታዲየሞች የሚከናወኑ ይሆናል፡፡ በ‹‹ፍሬንች ኦፕን›› 
የሜዳ ቴኒስ ውድድሮች የሚታወቀው ሜዳ ተፈጥሯዊ 
ሁኔታውን ሳይለቅ ከዋክብቱን ያስተናግዳሉ፡፡  
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